
สรุปผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 1๔๑ 
และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(The 141st Assembly of the Inter – Parliamentary Union and Related Meetings) 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ตุลาคม 25๖๒ 
ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย 

--------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
  ๑. นายชวน  หลีกภัย  -  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา 
   - หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๒. นายชัยเลิศ  หลิมสมบูรณ์ - เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ (เขตอาณาครอบคลุม 
    สาธารณรัฐเซอร์เบีย) 
   -  ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๓. นายศราวุธ  เพชรพนมพร - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   - ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร 
   -  ผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๔. นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ ์ -  สมาชิกวุฒิสภา 
   - ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 
   -  ผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๕. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ -  สมาชิกวุฒิสภา 
   -  รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ

การต ารวจ คนทีห่นึ่ง วุฒิสภา 
   - กรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี 
   -  ผู้แทนรัฐสภาไทย 
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 ๖. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล -  สมาชิกวุฒิสภา 
   -  กรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 
   - กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา 
    ว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ 
   -  ผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๗. นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   - รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน

และตลาดการเงิน คนทีส่าม สภาผู้แทนราษฎร 
   - ผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๘. นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   - รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน

และตลาดการเงิน คนที่สี่ สภาผู้แทนราษฎร 
   -  ผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๙. นายสันติ  กีระนันทน์ - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   - เลขานุการคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน 

และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร 
   -  ผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๐. นายวิวัฒน์  มุ่งการดี - ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 ๑๑. นางสาวศิริภา  อินทวิเชียร - ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 ๑๒. นางสาวรุ่งเพ็ญ  เริงพิทยา  - คณะท างานด้านสารัตถะการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา

ของประธานรัฐสภา 
 ๑๓. นางสาวสตีจิตร  ไตรพิบูลย์สุข - ผู้อ านวยการส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - เลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๔. นายธนูคม  บ ารุงผล -  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
    ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   -  ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๕. นางสาวปิลันธนา  ทองสัมฤทธิ์  -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
    กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
    ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๖. นายอรรถพร  จันทร์สุวรรณ - นิติกรช านาญการพิเศษ 
   - ส านักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   -  ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
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 ๑๗. นายประจักษ์  มอญจ าแลง -  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
    กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
    ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๘.  นายภัทรพงศ์  อิสริยะพฤทธิ์ - นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

  กลุ่มงานภาษาอังกฤษ 
  ส านักภาษาต่างประทศ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

   -  ล่ามประจ าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๙. นายโกศล  อุดมศิลป์ -  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
    กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
    ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 
บทน า : ภาพรวมของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 141st Inter-
parliamentary Union Assembly and related meetings) จัดขึ้น ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ระหว่างวันที่ 
๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา 
โดยมีรัฐสภาสาธารณรัฐเซอร์เบียร่วมกับสหภาพรัฐสภา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์การประชุม Sava 
Centre ตลอดการประชุม ๕ วัน มีผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้แทนจากรัฐสภาประเทศสมาชิกกว่า ๑๔๙ ประเทศ (จาก
ประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๗๙ ประเทศ) สมาชิกสมทบ องค์กรผู้สังเกตการณ์ และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการ
ประชุมจ านวนกว่า ๑,๗๒๙ คน ประกอบด้วย ประธานรัฐสภา (หรือประธานสภา กรณีที่เป็นประเทศระบบสภาคู่) กว่า 
๖๓ คน รองประธานสภากว่า ๕๗ คน สมาชิกรัฐสภากว่า ๗๓๙ คน โดยคิดเป็นสมาชิกรัฐสภาสตรี ร้อยละ ๓๐.๗ และ
ยุวสมาชิกรัฐสภา (อายุต่ ากว่า ๔๕ ปี) ร้อยละ ๒๑.๕ ทั้งนี้ การประชุมสมัชชาครั้งนี้ถือเป็นการประชุมสมัชชาซึ่งจัดขึ้นที่
กรุงเบลเกรดเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของสหภาพรัฐสภา โดยในครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๓ (การประชุม
สมัชชา ครั้งที่ ๕๒)   

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่รัฐสภาไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภา (จะครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการเป็น
สมาชิก IPU ของไทยในป ี๒๕๖๓) ซึ่งเป็นองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศระดับโลกท่ีมีอายุยาวนานที่สุดในโลก และมี
จ านวนประเทศสมาชิกมากที่สุดในโลก รัฐสภาไทยในฐานะภาคีสมาชิกของสหภาพรัฐสภา มีพันธกรณีในการส่งคณะ
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง โดยการประชุมสมัชชา ครั้งที่ ๑๔๑ นี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ 
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนน าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕ คน ได้แก่ นายชวน หลีกภัย นายศราวุธ เพชรพนมพร นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 
นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และ นายสันติ กีระนันท์ และสมาชิกวุฒิสภา ๓ คน ได้แก่ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์  
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล พร้อมด้วยนายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเอเธนส์ (เขตอาณาครอบคลุมเซอร์เบีย) ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทย อีกทั้งคณะท างานของประธาน
รัฐสภา ตลอดจนข้าราชการรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะ รวม ๑๘ คน เดินทางเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
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ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับการต้อนรับ ดูแลอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี
จากรัฐสภาเซอร์เบียในฐานะประเทศเจ้าภาพ ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison officer) และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจ าตัวหัวหน้าคณะฯ ติดตามคณะฯ พร้อมทั้งจัดรถยนต์รับรองส าหรับหัวหน้าคณะฯ และรถต ารวจ
น าขบวนตลอดระยะเวลาของการประชุม 
 

      

 

 

 

 

 

 
 

 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถือเป็นปีที่มีความส าคัญยิ่งของสหภาพรัฐสภา โดยนอกจากจะเป็นปีที่ IPU มีอายุ
ครบรอบ ๑๓๐ ปี แล้ว ยังเป็นปีส าคัญท่ี IPU ร่วมเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ ๗๐ ปี ของอนุสัญญาเจนีวา (Geneva 
Convention ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองบุคคลพลเรือนในระหว่างสงคราม) และวาระการครบรอบ ๓๐ ปี ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ของสหประชาชาติซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลัก (Theme) 
ของการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ ได้แก่ บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมและจรรโลงกฎหมายระหว่างประเทศ 

๑. การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ (The 141st IPU Assembly) 

 คณะผู้แทนรัฐสภาไทย น าโดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วม
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ (The 141st IPU Assembly) เป็นเวลา ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑/๐ อาคาร A ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

(ขวา) ประธานรัฐสภาร่วมลงมตใินนามคณะผู้แทนไทยเพ่ือเลือกหัวข้อเป็นระเบียบวาระเร่งด่วน  
(Emergency Item) 

ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด 
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 การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ ได้เริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในเวลา ๑๑.๐๐ 
นาฬิกา โดยที่ประชุมสมัชชาได้เริ่มต้นการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ภายใต้หัวข้อหลัก "บทบาทและกลไกของ
รัฐสภา ตลอดจนความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อจรรโลงกฎหมายระหว่างประเทศ" (Strengthening international 
law: Parliamentary roles and mechanism, and the contribution of regional cooperation) โดยมี 
Ms. Maja Gojkovic ประธานรัฐสภาเซอร์เบียในฐานะประเทศเจ้าภาพท าหน้าที่ประธานการประชุม ในวันนี้จัดสรรเวลา
เฉพาะส าหรับการกล่าวถ้อยแถลงของผู้ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา (High-level segment) โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทยต่อที่ประชุมสมัชชาฯ เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยมี
ใจความส าคัญว่า ปี ๒๕๖๒ เป็นปีที่มีความส าคัญยิ่งส าหรับทั้งสหภาพรัฐสภาและประเทศไทย เนื่องจากเป็นปีที่สหภาพ
รัฐสภาเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ ๑๓๐ ปี และเป็นปีที่ประเทศไทยได้กลับสู่วิถีทางแห่งประชาธิปไตย โดยมีการเลือกตั้ง
เป็นครั้งแรกในรอบ ๘ ปี ในห้วงเวลาเกือบ ๙๐ ปีของประชาธิปไตย ไทยได้ผ่านบทเรียน การเปลี่ยนแปลงที่ยากต่อการ
คาดหมายและความท้าทายมากมาย โดยบทเรียนที่ส าคัญ คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติและ
เป็นธรรมเป็นหนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและการเอารัดเอาเปรียบกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความก้าวหน้าในการด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs) ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล -  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs ของประเทศ และเน้นย้ าถึงบทบาท
ส าคัญของรัฐสภาในการออกแบบกรอบกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน และสอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยด้วย ประเทศไทยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อสหประชาชาติตลอดจนวาระส าคัญของ
สหประชาชาติ อาทิ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
สนับสนุนกระบวนการรักษาสันติภาพของ UN โดยประเทศไทยยังคงยึดมั่นในพันธกรณีของไทยภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติ
และกฎบัตรอาเซียน ด้วยไทยเชื่อว่าระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักยึดเหนี่ยวส าคัญที่ปกป้องคุ้มครองเอกราช
และอธิปไตยของทุกประเทศ  
 
       

  

 

 

 

 

 
               

 นอกจากนี้ ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ โดยรัฐสภาไทย
ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือ AIPA มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันบทบาทของรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา
อาเซียนให้กระชับร่วมมือกันยิ่งขึ้นในการปรับปรุงกฎหมายของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน (legal 
harmonization) เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาคมอาเซียนมีความเข้มแข็ง ยึดถือกฎระเบียบ (rule-based community)  

ประธานรัฐสภากล่าวถ้อยแถลงในนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทยต่อที่ประชุมสมัชชา IPU คร้ังที่ ๑๔๑ 
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และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลัง ทั้งนี้ ไทยเห็นว่าการบริหารจัดการประเด็นปัญหาต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียนจ าเป็นต้องมีกลไกการประสานความร่วมมือที่เป็นกิจจะลักษณะระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ 
ดังเช่นเวทีการประชุมระหว่างผู้น าอาเซียนและ AIPA ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ เมื่อเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมา ไทยจึงได้เสนอให้จัดตั้งกลไกการปรึกษาหารือขึ้นใหม่เพ่ือกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ AIPA ให้มี
ความใกล้ชิดยิ่งขึ้น ประธานรัฐสภากล่าวว่าตนในฐานะท่ีเคยเป็นประมุขของทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร มีความ
เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า แม้สมาชิกรัฐสภาจะรับรู้และเข้าใจปัญหาของประชาชนดีกว่าใคร แต่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ให้สัมฤทธิ์ผลได้จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการสื่อสารความต้องการของประชาชนและประสานความร่วมมือไปยังฝ่าย
บริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในตอนท้าย ประธานรัฐสภาได้กล่าวสรุปว่าประชาธิปไตยจะเข้มแข็ง
ได้ต่อเมื่อมีรัฐสภาที่เข้มแข็งและเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนการธ ารงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม แม้ว่าเราจะ
ไม่สามารถท าให้ทุกคนร่ ารวยเท่ากันได้ แต่เราสามารถท าให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายได้ 

 ในช่วงท้ายของการประชุมสมัชชาวันแรก ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกหัวข้อที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ
เร่งด่วน (Emergency Item) ด้วยการลงคะแนนเสียงแบบขานชื่อประเทศทีละประเทศ (roll-call vote) เพ่ือเลือก
เพียงหัวข้อเดียว จากทั้งหมด ๔ หัวข้อที่ประเทศสมาชิกเสนอเข้ามา ได้แก่ หัวข้อเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคง และ
การก่อการร้ายในซีเรีย ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และหัวข้อว่าด้วยการเคารพ
หลักประชาธิปไตยในประเทศเปรู ผลปรากฏว่า หัวข้อเรื่องการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Addressing Climate Change) ที่เสนอโดยอินเดียชนะไปด้วยคะแนนเสียงสูงสุด ๘๐๙ คะแนน และได้รับเลือกจาก
ที่ประชุมให้เป็นหัวข้อระเบียบวาระเร่งด่วนของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในครั้งนี้โดยคณะผู้แทนไทยได้ร่วม
ลงคะแนนเสียงเลือกหัวข้อดังกล่าวของอินเดียด้วย 

 จากนั้น คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชา (Assembly) ในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เป็นวันที่สอง ซึ่งในช่วงเช้าที่ประชุมได้มีการอภิปรายระเบียบวาระเร่งด่วน (Emergency Item) ในหัวข้อ Addressing 
Climate Change ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจากที่ประชุมสมัชชาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยผู้แทน
จากนานาประเทศได้ร่วมกันอภิปรายให้ความเห็นต่อร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมือของชุมชนระหว่างประเทศ ในการ
จัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลต่อทุกประเทศทั่วโลก เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และความเห็นเสนอคณะกรรมการยกร่างข้อมติวาระเร่งด่วนต่อไป รวมถึง ในช่วงถัดมาได้มีการจัดก าหนดการพิเศษ 
เพ่ือเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๓๐ ปีของสหภาพรัฐสภาอีกด้วย 

 ต่อมา ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมสมัชชา (Assembly) ยังคงด าเนินการอภิปรายทั่วไป (General 
Debate) ต่อเนื่องส าหรับผู้กล่าวถ้อยแถลงในกลุ่ม B (ผู้กล่าวคนแรกที่มิใช่ระดับประธานรัฐสภา) , กลุ่ม C (ผู้กล่าวคนที่สอง) 
และ กลุ่ม D (ยุวสมาชิกรัฐสภา) โดยผู้แทนจากประเทศสมาชิกได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงตามล าดับที่ได้จัดไว้ ภายใต้หัวข้อหลัก 
"Strengthening international law: The parliamentary roles and mechanisms and the contribution of 
regional cooperation" โดยในช่วงบ่าย หลังจากที่ประชุมสมัชชาได้มีมติรับรองร่างข้อมติวาระเร่งด่วน หัวข้อ 
"Addressing climate change" ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ พิธีมอบรางวัล Future Policy Award จัดโดยสหภาพ
รัฐสภา ร่วมกับ World Future Council องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ UNDP เพ่ือส่งเสริมบทบาททาง 
การเมืองของเยาวชน และเชิดชูเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์หลักของ IPU ในการเสริมพลังของเยาวชน (youth empowerment) เพ่ือขับเคลื่อนวาระส าคัญของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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 ในการนี้ เมื่อเวลา ๑๗.๒๐ นาฬิกา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภา 
ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในนามยุวสมาชิกรัฐสภา (Young parliamentarians หรือสมาชิกรัฐสภาที่มีอายุต่ ากว่า ๔๕ ปี)  
ในคณะผู้แทนรัฐสภาไทย โดยมีสาระส าคัญโดยสรุปว่าประเทศไทยเน้นย้ าถึงความส าคัญของความเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย
ทั้งในระดับภายในประเทศ และระดับโลก โดยปัญหามากมายในโลกปัจจุบันเกิดจากการไม่เคารพกฎหมายในทุกระดับ 
ในถ้อยแถลงได้กระตุ้นเตือนให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนได้ตระหนักว่า ปัญหาทั้งหลายในโลกปัจจุบัน อาทิ ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็นปัญหาที่มิได้จ ากัดอยู่แค่เฉพาะภายในเขตแดนของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญร่วมกัน และตั้งค าถามว่าสมาชิกรัฐสภาได้ท าหน้าที่ผู้แทน
ของปวงชนได้ดีเพียงพอแล้วหรือยัง ภาคนิติบัญญัติของนานาประเทศจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกันเพ่ือแก้ปัญหาที่ล้นข้ามเขตแดนเหล่านี้ รวมถึงร่วมกันผลักดันวาระการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่ด าเนินการได้ล่าช้ากว่ากรอบเวลาที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดายุวสมาชิกรัฐสภา
ในฐานะ "สมาชิกรัฐสภาของโลก" จะต้องเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการเล่นบทบาทเชิงรุกผ่านกลไกต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ โดยเพ่ิมเรื่อง "จิตอาสา" ซึ่งจะเสริมความเข้มแข็งให้แก่กฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาให้แก่พลเมืองของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาเป็นวันสุดท้าย ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุม
ได้เสร็จสิ้นการพิจารณาวาระของคณะมนตรีบริหาร (Governing Council) และได้เปลี่ยนเข้าสู่การพิจารณาวาระของ
สมัชชา (Assembly) ในเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ซึ่งที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์เบลเกรด (Belgrade declaration) 
ว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาในการจรรโลงกฎหมายระหว่างประเทศ รับรองแถลงการณ์ในวาระแห่งการครบรอบ ๓๐ ปี
ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ (UN Convention on the Rights of the Child) ได้รับรองข้อมติว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เสนอโดย คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยที่ประชุม
ได้รับเกียรติจากนาย Tedros Ghebreyesus ผู้อ านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวสนับสนุนข้อมติดังกล่าว
ของสหภาพรัฐสภาด้วย อีกทั้ง มีมติเห็นชอบให้แก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับของสหภาพรัฐสภา รวม ๑ รายการ ตาม
ข้อเสนอของคณะมนตรีบริหารฯ และกลุ่มความร่วมมือระหว่างหญิง-ชาย (Gender Partnership Group) เพ่ือส่งเสริมให้
รัฐสภาสมาชิกให้ความส าคัญกับการจัดองค์ประกอบคณะผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาให้มีทั้งสมาชิกรัฐสภา
หญิงและชาย รวมถึง ได้รับฟังรายงานจากคณะกรรมาธิการสามัญ ๓ คณะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน รับรองหัวข้อที่จะจัดท า
เป็นร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ส าหรับการประชุมสมัชชาครั้ง ที่ 
๑๔๓ ในหัวข้อ  "Legislation worldwide to combat online sexual child exploitation" ซึ่งจะประกอบด้วย 
ผู้น าเสนอรายงานร่วม (Co-rapporteur) จ านวน ๓ คน จากเนเธอร์แลนด์ เคนยา และประเทศไทย ร่วมกันท าหน้าที่
ยกร่างข้อมติดังกล่าวต่อไป 

(ขวา) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กล่าวถ้อยแถลงในฐานะยุวสมาชิกรัฐสภา (Young MP) ของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
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 ก่อนปิดการประชุม Ms. Danatille Mukabalisa ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐรวันดา ได้กล่าวแนะน า
ประเทศรวันดาซึ่งจะรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา ครั้งที่  ๑๔๓ ณ กรุงคิกาลี ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และ 
ที่ประชุมได้รับฟังค ากล่าวปิดการประชุมจากประธานกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ทั้ง ๖ กลุ่ม ตามธรรมเนียมปฏิบัติของสหภาพ
รัฐสภา จากนั้น รับฟังค ากล่าวปิดการประชุมโดย Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา และ นาง Maja 
Gojkovic ประธานรัฐสภาเซอร์เบียในฐานะประเทศเจ้าภาพ ก่อนที่ประธานรัฐสภาเซอร์เบียจะประกาศปิดการประชุม
อย่างเป็นทางการในเวลา ๑๙.๔๕ นาฬิกา 

๒. การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๕ 

 การประชุมคณะมนตรีบริหาร สมัยที่ ๒๐๕ (The 205th Session of the Governing Council) ในห้วง
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ จัดขึ้นรวม ๒ วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ ๑๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑/๐ อาคาร A ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบียโดยคณะผู้แทนฯ 
ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภานัดแรก ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๑.๐๐ นาฬิกา โดยมี Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา และ Mr. Martin Chungong เลขาธิการ
สหภาพรัฐสภา ท าหน้าที่ประธานและเลขานุการของที่ประชุมตามล าดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระ ได้แก่ รับรองรายงานสถานะด้านการเงินและการคลัง รวมถึงร่างงบประมาณของสหภาพรัฐสภาในปี ๒๕๖๓ 
ที่จัดท าและเสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินและการคลัง (Sub-committee on Finance) รายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานสหภาพรัฐสภาในช่วงรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา จากนั้นที่ประชุมได้รับฟังการรายงานการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ๕ ปีของสหภาพรัฐสภาและความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภากับสหประชาชาติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 
๒๕๖๒ โดยเลขาธิการสหภาพรัฐสภา พร้อมทั้ง พิจารณาเห็นชอบให้ยกระดับสถานะของสมัชชารัฐสภากลุ่มประเทศที่ใช้
ภาษาฝรั่งเศส (Parliamentary Assembly of La Francophonie: APF) จากผู้สังเกตการณ์ถาวรเป็นสมาชิกสมทบ และ
เห็นชอบให้องค์กรรัฐสภากลุ่มประเทศ MERCOSUR หรือ PARLASUR และองค์การ International Parliament of 
Tolerance and Peace (IPTP) มีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ของสหภาพรัฐสภา 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

                  

 จากนั้น คณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารในวาระที่สอง ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ค้างการพิจารณา
ต่อเนื่องจากวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้แก่ การรายงานสถานการณ์ของรัฐสภาสมาชิกบางประเทศ 
(Situation of certain parliaments) ในการดังกล่าว Mr. Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้รายงานให้ที่
ประชุมได้รับทราบถึงพัฒนาการในเชิงบวกที่ประเทศไทยได้จัดการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และกลับคืนสู่
วิถีทางประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภาชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญเป็นปกติแล้ว หลังจากมีการ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี 

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (วาระแรก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
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๒๕๕๗ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้ไทยต้องถูกระงับสมาชิกภาพ สหภาพรัฐสภาจึงได้พยายามรักษาปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าตามโรดแมปประชาธิปไตย โดยสหภาพรัฐสภา
ได้รับทราบด้วยความยินดีว่ารัฐสภาชุดใหม่ของไทยมีสมาชิกรัฐสภาสตรีและยุวสมาชิกรัฐสภา (Young MPs) ซึ่งเป็น
คนรุ่นใหม่จ านวนมาก โดยสหภาพรัฐสภาพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐสภาชุดใหม่ของไทยในการจรรโลงประชาธิปไตยของ
ไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ต่อมา คณะผู้แทนรัฐสภาโปรตุเกสได้เสนอแปรญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ตัดสินว่าที่ประชุมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการรับรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา 
(Executive Committee) เกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ของรัฐสภาในเยเมนซึ่งที่ประชุมได้ลงมติแบบขานชื่อทีละประเทศ 
(Roll-call vote) และเสียงข้างมากของที่ประชุมเห็นด้วยให้รับรองข้อเสนอแนะดังกล่าวของคณะกรรมการบริหารฯ 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๐๔ คะแนน ต่อคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ ๒๔ คะแนนและงดออกเสียง ๓๙ คะแนน   

 

 

 

 

 

        

               

 

 ในช่วงบ่ายที่ประชุมคณะมนตรีบริหารฯ ได้พิจารณาค าวินิจฉัย (decisions) ของคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา (Committee on the  Human Rights of Parliamentarians) ต่อกรณีข้อร้องเรียน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยในครั้งนี้มีกรณีทั้งหมดจาก ๗ ประเทศ ได้แก ่
อูกันดา บราซิล เวเนซุเอลา มองโกเลีย ตุรกี ลิเบีย และเยเมน ต่อมา ที่ประชุมได้รับฟังการรายงานจากคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน (specialized bodies) และรายงานกิจกรรมการประชุมเฉพาะด้าน ซึ่งอยู่ภายใต้อาณัติของคณะมนตรีบริหารฯ 
รวมถึงการเลือกตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในสหภาพรัฐสภาที่ว่างลง ในการดังกล่าว ที่ประชุมคณะมนตรีฯ ได้มี
มติรับรองผู้สมัครในต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the Executive Committee) รวม ๗ คน 
จากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาไทย ในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-
แปซิฟิก ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (วาระ ๔ ปี ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๒ - ตุลาคม ๒๕๖๖) รวมถึง ได้
เห็นชอบให้นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ร่วมอยู่ในองค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก 
ครั้งที่ ๕ (The Fifth World Conference of Speakers of Parliament) ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริหาร
สหภาพรัฐสภาอีกด้วย ในช่วงท้ายของการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบว่าการประชุมสมัชชา ครั้งที่ ๑๔๓ จะจัดขึ้น ณ 
กรุงคิกาลี สาธารณรัฐรวันดา และการประชุมสมัชชา ครั้งที่ ๑๔๔ เบื้องต้นรัฐสภาเคนยาเสนอตัวรับเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม โดยขณะนี้ก าลังรอยืนยันความพร้อมจากรัฐสภาเคนยา 

 

 

 

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (วาระที่สอง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) 
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๓. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา และการประชุมต่างๆ 

3.1  การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ 

 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.30 - 18.30 น. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 
สมาชิกวุฒิสภา และนายสันติ  กีระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ ณ ห้อง Amphitheatre ชั้น G 
อาคาร B ศูนย์การประชุม Sava Centre ในการนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมอภิปรายใน
หัวข้อ การติดตามการปฏิบัติตามข้อมติสหภาพรัฐสภา “การมุ่งสู่โลกที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ : บทบาทรัฐสภา” ที่ได้มี
การรับรองในการประชุมฯ ครั้งที่ 130 เมื่อปี 2557 (The implementation of the 2014 resolution entitled 
Toward a nuclear-weapon-free world: The contribution of parliaments) โดยได้กล่าวถึงบทบาท ความมุ่งมั่นและ
ความพยายามของรัฐสภาไทยและประเทศไทยในการส่งเสริมให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ และเน้นย้ าการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ รวมถึงสนับสนุนแนวคิดการสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคประชาสังคม 
ภาคอุตสาหกรรม สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนับสนุนการไม่แพร่ขยายและการลดอาวุธนิวเคลียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ร่วมอภิปรายในหัวข้อ The 
implementation of the 2014 resolution entitled Toward 

a nuclear-weapon-free world: The contribution of 
parliaments 

(ขวา) คณะผู้แทนรัฐสภาไทยร่วมลงคะแนนเสียงเห็นชอบรับรองข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารว่าด้วยกรณีเยเมน 
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 จากนั้น ที่ประชุมได้มีการอภิปรายต่อเนื่องในช่วงที่ 2 หัวข้อที่ 2 เรื่อง Criminalization of money 
laundering ในการดังกล่าว นายสันติ กีระนันทน์ ผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมอภิปรายโดยกล่าวว่า การฟอกเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายกระท าการก่อการร้าย ซึ่งไทยได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการน าเงินสกุลดิจิทัล (Crypto-Asset) 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน (FinTech) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้ความก้าวหน้า
ดังกล่าวจะอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน ในขณะเดียวกันก็สามารถน าไปใช้เพ่ือการฟอกเงินได้เช่นกัน 
สิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายส าหรับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ในการบริหารจัดการการก าหนดมาตรการและการออก
กฎหมายที่เหมาะสมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 - 18.30 นาฬิกา นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิก
วุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ เป็นวาระที่ 2 ณ ห้อง Art Caffe ชั้น G อาคาร B ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด 
สาธารณรัฐเซอร์เบีย โดยมี Mr. J. Echaniz (สเปน) ประธานคณะกรรมาธิการฯ ท าหน้าที่ประธานการประชุม  

  ที่ประชุมได้รับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงต่อต้านภัย
คุกคามและความขัดแย้งจากภัยพิบัติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Expert hearing on strengthening 
peace and security against treats and conflicts and climate-related disasters) ก่อนจะเปิดให้มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว เพ่ือรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นส าหรับเตรียมการของคณะกรรมาธิการฯ ในการจัดท า
ร่างข้อมติเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 142 ในเดือนเมษายน 256๓ ต่อไป 

  ในโอกาสนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมอภิปรายว่าประเทศไทยและรัฐสภาไทย
สนับสนุนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC ในการยกระดับของพันธกรณีในการน าความตกลงปารีส (Paris Agreement) 
ไปปฏิบัติอย่างจริงจังโดยประเทศไทยและประเทศอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันที่จะก าหนดเป้าหมายเพ่ือจัดการปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน 2 ประการ คือ (1) การลดการบริโภคพลังงานร้อยละ 30 โดยเพ่ิมการใช้พลังงาน
ทางเลือกเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 23 ภายในปี 2568 และ (2) การลดการบริโภคเชื้อเพลิงในรถขนาดเล็กท่ีผลิตและ
จ าหน่ายในประเทศอาเซียน ร้อยละ 26 ระหว่างปี 2558-2568 ทั้งนี้ ในส่วนของการออกฎหมายในประเทศ ไทยก าลัง

นายสันติ กีระนันทน์ ได้ร่วมอภิปรายเร่ือง Criminalization of  
money laundering  



12 
 

อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้มีพระราชบัญญัติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการเฉพาะ ในช่วงปลายปี 
2563 ซึ่งจะส่งผลให้ไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน การคลังและการค้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓/๐ อาคาร A 
ศูนย์ประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย (๑) นายสันติ  
กีระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย (๒) นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า วาระที่หนึ่ง โดยที่ประชุมได้อภิปราย
ในหัวข้อ “การผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ร่วมอภิปรายภายหลงัจากการรับฟังการบรรยาย
เร่ืองการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามและความ
ขัดแย้งจากภัยพิบัติที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า วาระที่หนึ่ง 
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ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการบริโภคที่มีความรับผิดชอบ (Mainstreaming digitalization and the circular 
economy to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production)” เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และข้อคิดเห็นส าหรับเตรียมการน าไปจัดท าร่างข้อมติในหัวข้อดังกล่าวในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒ 
ต่อไป 

 ในโอกาสนี้ นายสันติ  กีระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้ร่วมอภิปราย
ในหัวข้อดังกล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้น าเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นหนึ่งในวาระส าคัญของ
ประเทศ โดยได้จัดท านโยบายและด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าแผนขับเคลื่อนการผลิตและ
การบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพ่ือเสริมสร้างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขยะและ
มลพิษ ตลอดจนสร้างความตระหนักในแนวคิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน  

 ส าหรับการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ กรมควบคุม
มลพิษได้จัดท าแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อันจะน ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ 
ยังมีการรณรงค์ภายใต้โครงการ “No-Plastic” เพ่ือลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

 ส าหรับภาคเอกชนของไทยมีความตระหนักถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมากข้ึน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
อย่างแข็งขันด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (circular design) การน าวัสดุจากการรีไซเคิล
มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต (circular supplies) และการออกแบบให้มีระบบน ากลับในกระบวนการ (resource 
recovery) เพ่ือน าวัตถุดิบเหลือใช้กลับเข้าสู่กระบวนการใหม่ 

 ประเทศไทยยังได้ด าเนินนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่
เน้นการสร้างมูลค่าที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่ค านึงถึงการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดท าโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ซึ่งท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ชนบทห่างไกลกว่า ๓ ล้านคนได้
เข้าถึงข้อมูล ความรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลนั้น
ถือเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้ 

 ในส่วนของรัฐสภาไทย ได้ด าเนินการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจสี เขียว 
อาทิ “พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐” เพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานในการจัดเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย นอกจากนั้น “ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. ... ได้น าส่งให้รัฐสภาเพ่ือพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดตั้งระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึนโดยลดการใช้สารอันตรายและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการน ากลับมาใช้ใหม่ อัน
เป็นการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 

 ในตอนท้าย นายสันติฯ ยังได้น าเสนอข้อเสนอแนะของประเทศไทยต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ (๑) สมาชิก
รัฐสภาควรแสดงบทบาทที่แข็งขันในการเป็นผู้น าความเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน  โดยสมาชิกรัฐสภายังมี
บทบาทส าคัญในการสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียน และในฐานะผู้แทนของปวงชน สมาชิกรัฐสภาควรกระตุ้นประชาชนในเขตเลือกตั้งให้ปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมโดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สร้างเสริม
การพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในระดับโลกสามารถจัดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุค
อนาคตได้ (๓) ควรมีการส่งเสริมการถ่ายทอดข้อมูล  ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพของวัสดุที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในหลายประเทศ  และ
ประการสุดท้าย สมาชิกรัฐสภาจะต้องแสดงบทบาทส าคัญในการพัฒนากรอบกฎหมายเพ่ือขับเคลื่อนความก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตและการบริโภคที่
มีความรับผิดชอบ   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Amphitheatre อาคาร B 
ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย (๑) นายอิสระ 
เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะว่าที่กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า พร้อมด้วย (๒) นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า วาระที่สอง โดยที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่อง “การติดตามข้อมติสหภาพรัฐสภาว่าด้วยเรื่อง การมุ่งสู่การพัฒนาที่พร้อมรับมือความเสี่ยง: การพิจารณา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและข้อจ ากัดทางทรัพยากรธรรมชาติ (Towards risk-resilient development: 
Taking into consideration demographic trends and natural constraints)” 

 โอกาสนี้ นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้ร่วม
อภิปรายในหัวข้อดังกล่าวว่า “ข้อมติหัวข้อนี้ได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๐ ซึ่งจัดขึ้น
ในปี ๒๕๕๗ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยข้อมติมุ่งเน้น ๒ ประเด็น ได้แก่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร
และข้อจ ากัดทางทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับแนวโน้มด้านประชากรนั้น ในปี  ๒๕๒๓ มีการคาดการณ์ว่าโลกจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัยในอีก ๑๓๐ ปีข้างหน้า คือ ปี ๒๖๕๓ อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้ว โลกจะเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยอย่าง
เต็มที่ในปี ๒๕๖๖ หรือ เร็วขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ ๘๗ ปี หลายประเทศตื่นตัวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ
ในอีกไม่ถึง ๒๐ ปี ดังนั้น ในระหว่างการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA ประเทศไทยได้เสนอหัวข้อดังกล่าว
ในการจัดท าข้อมติเพ่ือเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก AIPA สนับสนุนผู้สูงวัยโดยการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบในการ

นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ สมาชิก
วุฒิสภาและนายสันติ  กีระนนัท์ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  ผู้แทน

รัฐสภาไทย 
 

นายสันติ  กีระนนัท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ในฐานะผู้แทนรฐัสภาไทย ขณะกล่าวอภิปราย 

ต่อที่ประชุมฯ 
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ประกันคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นและคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่ นคงปลอดภัย สิทธิในการ
ได้รับการรักษาทางการแพทย์ การดูแลและความช่วยเหลือที่เหมาะสม เป็นต้น  

 ความท้าทายอีกประการ คือ ข้อจ ากัดทางธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบรุนแรงมากพอที่จะขัดขวางความ 
ก้าวหน้าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่เพียงเราตระหนักว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงได้ท าให้เกิดข้อจ ากัดและ
สิ่งท้าทายที่ยากขึ้นไปอีก แต่ลักษณะของสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติก็เป็นข้อจ ากัดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ปัญหาหมอก
ควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้กระจายไปทั่วท้องฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย
ปราศจากก าแพงกั้นการแพร่กระจายนี้ซึ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ต้นเหตุของปัญหาหมอกอาจ
ไม่อาจคลี่คลายได้ตราบที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนที่ดีกว่าให้กับเกษตรกรที่ต้องการท ามาหากินและจ าเป็นต้องก าจัดวัชพืช ซึ่ง
เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียวที่พวกเขาเห็นว่าคุ้มค่า 

 ในช่วงท้าย นายอิสระฯ ได้กล่าวเสนอแนะว่า ในฐานะสมาชิกรัฐสภา จึงอยากให้ความส าคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสองประเด็นข้างต้น ความวิตกกังวลอย่างจริงจังน าไปสู่ข้อเสนอในการจัดสรร
งบประมาณท่ีเพียงพอและทันกาลเพ่ือท าให้เกิดแผนงานและมาตรการรับมือกับความเสี่ยง ซึ่งจะน ามาสู่การปราศจาก
ความเสี่ยงในการเป็นสังคมผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี รวมไปถึงการท าวิจัยเพ่ือหาแนวทางและวิธีแก้ไขที่เป็นมิตร ต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิผล เพ่ือท าให้ข้อจ ากัดทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กลายเป็นการสร้างชาติที่ยอมรับได้ 

 

 

 

 

3.3  การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน   

 การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในการ
ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 และ 16 ตุลาคม 2562 
เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการฯ ในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการประกันสิทธิการมีสุขภาพท่ีดี
เพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573” (Achieving universal health coverage by 2030: 
The role of parliaments in ensuring the right to health) ณ ห้องประชุม Amphitheatre ชั้น G อาคาร B ศูนย์
การประชุม Sava Centre เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมสมัชชารับรองในวันสุดท้ายของการประชุม 

นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ขณะร่วม
การประชุมคณะกรรมาธกิารสามญัสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลงัและการค้า วาระที่สอง 
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 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย (1) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิก
วุฒิสภา (2) นายศราวุธ  เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (3) นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐ์สิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (4) นายสันติ กีระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (5) นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เพ่ือร่วมอภิปรายและพิจารณา
แก้ไขร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการฯ ในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการประกันสิทธิการมีสุขภาพที่ดีเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573” (Achieving universal health coverage by 2030: The role of parliaments 
in ensuring the right to health) โดยนายศราวุธ  เพชรพนมพร ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้ร่วมอภิปรายในที่ประชุมโดย
กล่าวถึงบทบาทรัฐสภาไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) 
ด้วยการผ่านพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในช่วงต้นปี 2562 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการด้านหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน  และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม พร้อมยกตัวอย่างกรณีความส าเร็จของไทยในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าที่ตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสามประการคือ (1) ความเท่าเทียม (2) ประสิทธิภาพ (3) การมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน โดยไทยยินดีแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกับมิตรประเทศต่าง ๆ และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้ประชากรโลกมีสุขภาพที่ดีโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย (จากซ้ายไปขวา)  (1) นายศราวุธ   
เพชรพนมพร  (2)  นายอนุศาสน์ สวุรรณมงคล (3) นางสาวณธีภัสร์ กลุเศรษฐ์สิทธิ์   

(4) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธกิารสามัญ 
สหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธมินุษยชน 

Parliament
Note
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 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปราย ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเนื้อหาของร่างข้อมติฯ ทีละวรรค 
ที่เสนอโดยประเทศสมาชิก จ านวน 21 ประเทศ จ านวน 116 รายการ ในการนี้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และคณะผู้แทนไทย
ได้ร่วมอภิปรายเสนอแก้ไขร่างข้อมติตามข้อเสนอของไทย ที่ได้เสนอไปยังสหภาพรัฐสภา ตามที่ได้รับความอนุเคราะห์
ข้อคิดเห็นจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 5 รายการ และร่วมลงมติพิจารณาแก้ไขและรับรองข้อเสนอ
แก้ไขของประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นทั้งฉบับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 วันที่ 16 ตุลาคม 2562  เวลา 17.00 นาฬิกา นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนัดสุดท้าย ณ ห้อง Amphitheatre 
ชั้น G อาคาร B ศูนย์การประชุม Sava Centre ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการฯ ในหัวข้อ “บทบาท

นายศราวุธ  เพชรพนมพร (ขวาสุด) ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “บทบาท
ของรัฐสภาในการประกันสิทธิการมีสุขภาพท่ีดีเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

หลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573” (Achieving universal 
health coverage by 2030: The role of parliaments in ensuring 

the right to health) 

นางพิกลุแก้ว ไกรฤกษ์ และคณะผู้แทนไทยร่วมอภิปรายแก้ไขร่างข้อมติ 
หัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการประกันสิทธกิารมีสขุภาพที่ดีเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

หลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573” 
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ของรัฐสภาในการประกันสิทธิการมีสุขภาพที่ดีเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573” (Achieving 
universal health coverage by 2030: The role of parliaments in ensuring the right to health) เพ่ือเสนอ
ให้ที่ประชุมสมัชชารับรองเป็นข้อมติของสหภาพรัฐสภา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 รวมถึงที่ประชุมได้รับรองหัวข้อ 
“Worldwide legislation to combat online sexual child exploitation” เสนอโดย เนเธอร์แลนด์  เป็นหัวข้อร่างข้อ
มติของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือรับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 143 ต่อไป และมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
ให้ Ms. Arda Gerkens ผู้แทนรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ Ms. Jacqueline Oduol ผู้แทนรัฐสภาเคนยา และผู้แทนรัฐสภาไทย 
(ยังมิได้ระบุตัวบุคคล) เป็นผู้ร่วมเสนอรายงาน (Co-rapporteurs) โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมครั้งถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.4  การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ  

 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3/0 ชั้น G ศูนย์การประชุม 
Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย
ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
สามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ (Standing Committee on United Nations Affairs) โดยมี Mr. Peter 
H. Katjavivi สมาชิกรัฐสภานามิเบีย กรรมาธิการฯ ท าหน้าที่ประธานการประชุม เนื่องจากทั้งประธานและรองประธาน
กรรมาธิการฯ ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนษุยชน
นัดสุดท้ายเพ่ือรับรองข้อมต ิหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการประกันสิทธิ

การมีสุขภาพที่ดีเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 
ภายในปี 2573” 
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 ในการนี้ ที่ประชุมได้เปิดการอภิปรายย่อยใน 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) “การเคารพกฎหมายระหว่าง
ประเทศเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรสหประชาชาติและข้อมติที่เกี่ยวข้อง” โดยคณะผู้แทนรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ 
ได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ 
ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดมากขึ้น หลังจากมีแนวโน้มที่บางประเทศด าเนินนโยบายที่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมายระหว่างประเทศและข้อมติของสหประชาชาติ อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและสันติภาพของ
ประชาคมระหว่างประเทศ และ (2) แบบส ารวจความคิดเห็นประจ าปี 2562 ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสภาและสหประชาชาติ ซ่ึงที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยความร่วมมือระหว่าง
สหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจ าปี ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ  

๔. การประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธกิารสหภาพรัฐสภาสตรี นางสาวณธีภสัร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ 

และนายสันติ กีระนันทน์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรีคร้ังที่ ๓๐ 

นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกจิการสหประชาชาติ 
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 วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา และในช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ 
นาฬิกา ณ ห้อง Amphiteatre ชั้น G อาคาร B ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นางสุวรรณี 
สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ และนายสันติ กีระนันทน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๐ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน ๑๕๗ คน 
เป็นสมาชิกรัฐสภา จ านวน ๘๒ คน จาก ๗๖ ประเทศ และตัวแทนขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ โดสมาชิกรัฐสภา
ที่เข้าร่วมการประชุมเป็นสตรี จ านวน ๗๒ คน และบุรุษ จ านวน ๑๐ คน การประชุมด าเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม 
ประกอบด้วย 

๑. การเลือกตั้งประธานการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรีและการกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับ 
 Ms. S. Kihika สมาชิกรัฐสภาเคนยา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีกล่าวเปิด

การประชุม การประชุมเริ่มต้นด้วยการเลือกตั้ง Ms. G. Comic สมาชิกรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐ
เซอร์เบียให้ด ารงต าแหน่งประธานการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๐ จากนั้น Ms. G. Comic ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแผนการด าเนินงาน และ Ms. G. Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภากล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวสุนทรพจน์  

 

๒. การด าเนินการของสหภาพรัฐสภาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหญิงชาย 
 คณะผู้แทนรัฐสภาที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ มีสัดส่วนสมาชิกรัฐสภาที่

เป็นบุรุษและสตรีในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ที่ประชุมกลุ่มความร่วมมือระหว่างหญิงชาย (Gender Partnership Group) 
ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะมนตรีบริหารพิจารณาแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสหภาพรัฐสภาเพ่ือยกระดับ
บทลงโทษที่ใช้อยู่ส าหรับคณะผู้แทนที่ส่งผู้แทนเป็นเพศเดียวกันทั้งคณะ กลุ่มความร่วมมือฯ ได้จัดท ากรอบต่อต้าน
การกีดกันทางเพศและการคุกคามทางเพศในรัฐสภาต่าง ๆ และการประชุมที่สหภาพรัฐสภาจัดขึ้น และต้องการให้
กรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีมีส่วนร่วมในความพยายามนี้ในหลายเดือนข้างหน้า 

 

 ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของสหภาพรัฐสภาในประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองการครบรอบ ๔๐ ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ในปี ๒๕๖๒ นี้ โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางส าหรับรัฐสภาในการจัดการ
ปัญหาการเลือกปฏิบัติ การละเมิดและความรุนแรงต่อสตรีในรัฐสภาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสหภาพรัฐสภา
ว่าด้วยสตรีในรัฐสภา 

 

๓. การมีส่วนร่วมในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ จากมุมมองด้านหญิงชาย 
ที่ประชุมสหภาพรัฐสภาสตรีได้พิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วย

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการประกันสิทธิการมีสุขภาพที่ดีเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573” (Achieving universal health coverage by 2030: The 
role of parliaments in ensuring the right to health) โดย Mr. H. Millat สมาชิกรัฐสภาบังกลาเทศ และ Ms. M. 
Carvalho สมาชิกรัฐสภาบราซิล ในฐานะผู้น าเสนอรายงานร่วม (Co-Rapporteurs) ได้กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับร่าง
ข้อมติ จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายต่อร่างข้อมติเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มย่อยที่ ๑ หัวข้อ “การสร้างความมั่นใจ
ว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิง (Ensuring Universal 
Health Coverage is responsive to the needs of women and girls)” และกลุ่มย่อยที่ ๒ หัวข้อ “การท าให้ผู้หญิงและ
เด็กหญิงสามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพโดยไร้อุปสรรคในทางกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และการเงิน (Lifting legal, 
social, economic and financial barriers for women’s and girls’ access to health care services)”  
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Ms. S.F. Hosseini สมาชิกรัฐสภาอิหร่าน และ Ms. A. Tolley สมาชิกรัฐสภานิวซีแลนด์ ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ท าหน้าที่ประธานและผู้น าเสนอรายงานของกลุ่มย่อยที่ ๑ และ Ms. S. Ataullahjan สมาชิกรัฐสภาแคนาดา และ Ms. H. 
Alhelasissi สมาชิกรัฐสภาซาอุดีอาระเบีย ท าหน้าที่ประธานและผู้น าเสนอรายงานของกลุ่มย่อยที่ ๒ ตามล าดับ 

 ผู้เข้าร่วมอภิปรายในกลุ่มย่อยที่ ๑ เห็นพ้องว่าสตรีและเด็กหญิงมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาพยาบาลด้านเพศ อนามัยเจริญพันธุ์และสูติกรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับ
บริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นที่ตรงกับความต้องการ ที่ประชุมฯ เสนอแนะว่าควรให้สตรีและเด็กได้รับการคุ้มครองพิเศษ
ทางการเงินเพ่ือให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จ าเป็น รวมทั้งเน้นย้ าว่าระบบสุขภาพควรประกันว่าสตรีและเด็กหญิง
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับและเข้าถึงวิธีการสมัยใหม่ของการวางแผนครอบครัวที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายได้และเป็นที่ยอมรับ รวมถึงเข้าถึงการสร้างความตระหนักรู้ การป้องกันและและการตรวจหามะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งเต้านม และเชื้อเอชไอวี เอดส์ ระบบสุขภาพจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนและบริการแก่เด็กหญิงวัยรุ่นในระหว่าง
ช่วงวัยเจริญพันธุ์ โดยเน้นเป็นพิเศษส าหรับความจ าเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนและบริการที่เพียงพอให้กับผู้รอดชีวิต
จากเหตุรุนแรงทางเพศ ที่ประชุมฯ ยังได้เรียกร้องให้น าความจ าเป็นของผู้หญิงเป็นหัวใจหลักของแนวทางโดยการน า
นโยบายและโครงการสุขภาพท่ีมีพ้ืนฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย การเคารพในหลักการ
ให้ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (informed consent) ได้อย่างอิสระ รวมทั้งยังเรียกร้องให้มีนโยบายที่รับรองและ
สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ให้บริการสุขภาพชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เพ่ือให้พวกเขาสามารถให้บริการสุขภาพที่
ส าคัญโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท 

 

 ในการนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยและกรรมาธิการ 
สหภาพรัฐสภาสตรี ได้ร่วมอภิปรายในกลุ่มย่อยที่ ๑ ใจความว่า “การสร้างความมั่นใจว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงและเด็กหญิง” (Ensuring Universal Health Coverage is responsive 
to the needs of women and girls) โดยเน้นย้ าความส าเร็จในการด าเนินหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับค ากล่าวที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวใจความตอนหนึ่ง
ในการประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่าประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ รัฐสภาไทยยังได้ออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัย
การเจริญพันธุ์ การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอ
ภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิอ่ืนใดที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเพียงพอ และกฎหมายส าคัญอีกฉบับหนึ่งคือ พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่เพียงขจัด
ความเหลื่อมล้ า แต่ยังช่วยจัดการให้มีก าลังของบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอในระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วย” 
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 ส าหรับผู้เข้าร่วมการอภิปรายในกลุ่มย่อยที่ ๒ ได้พิจารณาหาแนวทางที่จะขจัดอุปสรรคในการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลของสตรีและเด็กหญิง รวมถึงการแก้ไขปัญหากฎหมาย นโยบายและแนวทางที่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
ความรุนแรงทางเพศ (gender-based violence) และการปฏิบัติที่เป็นอันตราย (harmful practices) โดยให้ความสนใจ
เป็นพิเศษกับสตรีในสถานการณ์ที่เปราะบาง เช่น สตรีในชนบทซึ่งบ่อยครั้งไม่ได้รับการใส่ใจ และสตรีที่พักอาศัยใน
สถานที่ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม (humanitarian settings) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ ที่ประชุมฯ 
เน้นย้ าว่าระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพ่ือส่งมอบตามสัญญาจะต้องมีมุมมองมิติหญิงชาย การพิจารณางบประมาณท่ี
ค านึงถึงมิติหญิงชาย (Gender budgeting) ได้รับการระบุว่าเป็นทางหนึ่งในการประกันว่าความจ าเป็นทางสุขภาพเฉพาะ
ของสตรีและเด็กหญิงจะได้รับการรองรับ นอกจากนั้น การวิเคราะห์ความจ าเป็นตามเพศหญิงชายและตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานทีค่ านึงถึงมิติหญิงชายนับว่ามีความส าคัญ 

๔. การอภิปรายย่อย หัวข้อ “การขจัดกฎหมายที่เลือกปฏิบัติให้หมดไป (Eliminating discrimination 
in law)” 

 ในช่วงบ่ายของการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรีเป็นการอภิปรายย่อย (Panel discussion) ในหัวข้อ 
“การขจัดกฎหมายที่เลือกปฏิบัติให้หมดไป (Eliminating discrimination in law)” ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 
๔๐ ปีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women – CEDAW) โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องบทบาท
ของรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือความเสมอภาคทางเพศและการขจัดอุปสรรคทางกฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิง การอภิปรายเริ่มต้นด้วยการน าเสนอของ Ms. H. Gbedemah ประธาน
คณะกรรมการ CEDAW Ms. A. Vadai ประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และสมาชิกรัฐสภาฮังการี Ms. A. El-Yassir ผู้อ านวยการระดับภูมิภาคเอเชียกลางและยุโรป และผู้แทนตุรกีประจ าองค์การ
เพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) Mr. M. Timbiné สมาชิกรัฐสภามาลี และ Ms. J.A. Hunt ผู้อ านวยการองค์กร
รณรงค์เพ่ือความเท่าเทียมประจ าภูมิภาคยุโรป/ยูเรเซีย  

 

คณะผู้อภิปราย (Panelist) ได้เปิดการอภิปรายโดยน าเสนอการสนับสนุนที่ส าคัญของอนุสัญญา 
CEDAW ที่มีต่อการท างานของภาครัฐสภาเพ่ือผลักดันให้ความเสมอภาคระหว่างเพศมีความก้าวหน้า คณะผู้อภิปรายเน้นย้ า
เหตุการณ์ส าคัญที่ประสบความส าเร็จในการน าอนุสัญญา CEDAW ไปปฏิบัติ และความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในด้านต่าง ๆ 
อาทิ กฎหมายที่เลือกปฏิบัติ ทัศนคติแบบเหมารวมทางเพศภาวะ (gender stereotype) และการขาดการน ากฎหมาย
บางฉบับที่มีอยู่ไปปฏิบัติ ดังนั้น รัฐสภาจึงจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการทบทวนอนุสัญญา CEDAW ในระหว่าง

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธกิารสหภาพรัฐสภาสตรี ขณะกล่าวอภิปรายต่อที่ประชมุฯ 
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การทบทวนปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง+๒๕ (Beijing+25) รวมถึงความริเริ่มในเรื่อง “ความความเสมอภาคทาง
กฎหมายส าหรับสตรีและเด็กหญิงภายในปี ๒๕๗๓: แผนยุทธศาสตร์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการ 
(Equality in law for women and girls by 2030: A multistakeholder strategy for accelerated action)” ซึ่ง
เปิดตัวโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพรัฐสภาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการยกเลิกกฎหมายที่เลือกปฏิบัติและการพัฒนา
กรอบกฎหมายที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย โดยการอภิปรายมุ่งเน้นในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทางกฎหมายและ
นโยบายในด้านสิทธิการถือครองที่ดิน การจ้างงาน สัญชาติและความเป็นพลเมือง ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เรียกร้องให้มี
การเร่งรัดความก้าวหน้าในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายโดยผ่านการออกกฎหมายและการก าหนดนโยบาย
ส าหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีและการคุ้มครองสตรีและเด็กหญิงจากความรุนแรง ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมความ
รับผิดชอบตามกฎหมายของผู้กระท าผิด และเนื่องจากการขาดการบันทึกข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย
เหล่านี้ผู้เข้าร่วมประชุมจึงเรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหวโดยภาครัฐสภาที่เข้มแข็งเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายในการน าไป
ปฏิบัติ การอภิปรายยังครอบคลุมถึงสาขาใหม่ ๆ ซึ่งมีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิงที่เพ่ิงเริ่มต้นแก้ไขปัญหา 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยและบุคคลไร้รัฐ ความรุนแรงในการเลือกตั้งต่อผู้สมัครที่เป็น
สตรี และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นสตรี การคุกคามทางเพศท่ีเกิดบนท้องถนน และการใช้ภาษาที่เหยียดเพศ รัฐสภานับว่ามี
ความส าคัญในการประกันการน ากฎหมายที่มีอยู่ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผ่านอ านาจและกลไกการตรวจสอบที่
เข้มแข็ง และโดยการใช้อ านาจในการผ่านงบประมาณที่ค านึงถึงมิติหญิงชาย รวมทั้งรัฐสภายังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทบทวนอนุสัญญา CEDAW ซึ่งนับว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีปรากฏอยู่และจ าเป็นต้องน าไปปฏิบัติตาม 

  

 ในการนี้ นายสันติ กีระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้ร่วมการอภิปรายย่อย 
(Panel Discussion) โดยกล่าวถึง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความคุ้มครองบุคคล
ที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศสามารถร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศได้ นอกจากนี้ ในการขจัดช่องว่างระหว่างหญิงและชายในที่ท างาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ก าหนดให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ห้ามมิให้นายจ้างกระท าการล่วงเกิน คุกคาม 
หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง และห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ 
ในเรื่องของสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงนั้นประเทศไทยก้าวข้ามไปถึงสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กหญิงในเรือนจ า 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ การก าหนดการพิจารณาการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังหญิง หรือการจัดเตรียม
ให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ได้คลอดบุตรในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลนอกเรือนจ า ณ ท้องที่ที่เรือนจ านั้นตั้งอยู่ 
หากเด็กคลอดในเรือนจ า ห้ามมิให้บันทึกว่าเด็กเกิดในเรือนจ า โดยให้ระบุเฉพาะท้องที่ท่ีเรือนจ านั้นตั้งอยู่ เป็นต้น 

 

ยิ่งกว่านั้น สภาผู้แทนราษฎรของไทยได้ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้มี “คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ 
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ” มีหน้าที่และอ านาจกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ 
ที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งประสานกับองค์กร
ภายในประเทศ ต่างประเทศและประชาคมนานาชาติ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการคุ้มครอง
สิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยที่ระบุกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้อยู่ในกลไกของ
คณะกรรมาธิการด้วย 

 

 ส าหรับกระบวนการรายงานของประเทศ (State Reporting Process) ที่ฝ่ายบริหารน าเสนอต่อ
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women – CEDAW) นั้น รัฐสภาไทยตระหนักถึงความส าคัญของการให้รัฐสภามีส่วนร่วมในกระบวนการรายงานของประเทศ 
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โดยเมื่อปี ๒๕๖๐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์) ได้เข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในกระบวนการ
รายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW ของไทยในมิติรัฐสภา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ในช่วงท้ายของการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ที่ประชุมฯ ได้เลือกกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างใน
คณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี (Bureau of Women Parliamentarians) ได้แก่ Ms. L. Vasylenko สมาชิกรัฐสภา
ยูเครน ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ทเวลฟ์พลัส อย่างไรก็ดี ไม่มีการเสนอชื่อผู้สมัครจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ยูเรเชีย 
และกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์แอฟริกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบรายงานการอภิปรายกลุ่มย่อยโดยผู้น าเสนอรายงาน 
ซึ่งการอภิปรายของทั้งสองกลุ่มได้สะท้อนในค าขอแก้ไขร่างข้อมติของ คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วย
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยข้อเสนอขอแก้ไขทั้งหมดได้รับการบรรจุในร่างข้อมติ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยัง
ได้รับทราบสถานที่และวันประชุมส าหรับการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๑ ที่จะมีข้ึนระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๓ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
 

๕.  การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา (Forum of Young Parliamentarians) 

 วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 – 18.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3/0 ชั้น G ศูนย์การประชุม 
Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และ
การประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 2) นางสาวณธีภัสร์  
กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะยุวสมาชิกรัฐสภา (อายุต่ ากว่า 45 ปี) เข้าร่วมการประชุมยุวสมาชิก
รัฐสภา (IPU Forum of Young Parliamentarians) โดยมี Mr. Melvin Bouva ประธานคณะกรรมการบริหารการประชุม
ยุวสมาชิกรัฐสภา ท าหน้าที่ประธานการประชุม และ Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา ในฐานะ
ยุวสมาชิกรัฐสภาเม็กซิโก และ Mr. Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภาเข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวในช่วงเปิด
การประชุมด้วย 

 

 

 

 

นายสนัติ กีระนนัทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ขณะกล่าวอภิปรายต่อที่ประชุมฯ  

บรรยากาศการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี คร้ังที่ ๓๐ 
ในช่วงบ่าย 
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 ระเบียบวาระการประชุมที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การรายงานความคืบหน้ารายประเทศในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน ซึ่งยุวสมาชิกรัฐสภาที่เข้าร่วมการประชุมจะมีโอกาสอภิปรายเพ่ือสะท้อนความส าเร็จ ความท้าทายและ
ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว (2) การมีส่วนร่วมกับภารกิจของการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งท่ี 141 
ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนมุมมองของยุวสมาชิกรัฐสภาภายใต้หัวข้อหลักของการอภิปรายทั่วไป  (General Debate) ของ 
ที่ประชุมสมัชชาฯ ว่าด้วยเรื่อง “การสร้างความแข็งแกร่งของกฎหมายระหว่างประเทศ: บทบาทและกลไกของรัฐสภา และ
การมีส่วนร่วมของความร่วมมือระดับภูมิภาค” รวมถึงมุมมองของยุวสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับร่างข้อมติโดยคณะกรรมาธิการสามัญ
ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ว่าด้วยเรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี ๒๕๗๓” ด้วย และ (3) การถาม-ตอบด้านนโยบายเยาวชน ที่ประชุมจะ
ได้อภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดนโยบายเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของยุวสมาชิก
รัฐสภาในการส่งเสริมนโยบายและออกกฎหมายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เยาวชน และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของเยาวชน   

 ในการนี้ นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้อภิปรายให้ที่ประชุม
ได้รับทราบถึงพัฒนาการเชิงบวกของการมีส่วนร่วมของเยาวชนในระบบการเมืองไทย โดยเฉพาะจ านวนยุวสมาชิกใน
สภาผู้แทนราษฎร ชุดปัจจุบันที่มีมากถึงร้อยละ 25.4 (127 จากทั้งหมด 500 คน) และหากรวมจ านวนยุวสมาชิกใน
วุฒิสภาอีก 3 คน จะรวมเป็น 130 คนของทั้งสองสภา ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับสัดส่วนยุวสมาชิกรัฐสภาของโลกที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 28.1 ทั้งนี้ ไดย้้ าถึงความส าคัญของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ  

 

 

 

 

 
 

 

 

ช่วงเปิดการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา โดยมปีระธานสหภาพรัฐสภา (ขวาสุด) และเลขาธิการสหภาพรัฐสภา (ซ้ายสุด) เข้าร่วม  

นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกล่าวอภปิรายในที่ประชุม 
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 นอกจากนี ้นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองของยุวสมาชิกรัฐสภา ภายใต้หัวข้อหลักของ
การอภิปรายทั่วไป (General Debate) ของที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ว่าด้วยเรื่อง “การสร้างความแข็งแกร่ง
ของกฎหมายระหว่างประเทศ: บทบาทและกลไกของรัฐสภาและการมีส่วนร่วมของความร่วมมือระดับภูมิภาค” โดย
ได้ยกตัวอย่างนโยบายเพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ของประชาชนไทย ได้แก่ การสร้างผลผลิตทางการเกษตร
และอาหารของไทยที่มีคุณภาพจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และได้เปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศกับพืชผลไม้ไทย 
ที่ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่อน าไปปลูกในประเทศอ่ืน หากผสมผสานเข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ 
กฎหมายระหว่างประเทศก็เช่นกัน หากด าเนินการโดยใช้หลักความยุติธรรมเดียวกัน แต่ค านึงถึงความแตกต่างของ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ก็ย่อมจะผลิดอกออกผลและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศนั้น ๆ รวมถึงประชาคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๖. การประชุมอื่น ๆ และกิจกรรมข้างเคียง (Side-Events) 

๖.๑  การเสวนาโต๊ะกลมของประธานรัฐสภา (Speakers' Dialogue) 

 ในห้วงการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ สหภาพรัฐสภาได้จัดกิจกรรมการเสวนาโต๊ะกลม
ของประธานรัฐสภา (Speakers' Dialogue) ในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓/๑ 
ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม Sava Center โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้างเคียงดังกล่าว โดยมี Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา เป็นประธานการประชุม 
ที่ประชุมซึ่งมีประธานรัฐสภาจากประเทศสมาชิกประมาณ ๑๗ ประเทศ ได้เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อหลัก
ของการประชุมคือ การบริหารจัดการกิจการระหว่างประเทศ (Governance) โดยแบ่งเป็น ๒ หัวข้อย่อย ได้แก่ หัวข้อที่ ๑ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจ และหัวข้อท่ี ๒ ความมั่นคงและสิทธิมนุษยชน โดยจะน าผลของการเสวนาเป็นข้อมูล
น าเข้า (input) เข้าสู่กระบวนการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๕ (The Fifth World Conference 
of Speakers of Parliament) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป 
 

นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ  
Mr. Melvin Bouva ประธานคณะกรรมการบริหารการประชุมยุวสมาชกิรัฐสภา (กลาง)  

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟินแลนด์ (ซ้าย) 
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 ในการนี้ ประธานรัฐสภาได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนกับที่ประชุมโดยมีสาระส าคัญว่า จากประสบการณ์การเมือง
อันยาวนานกว่า ๕๐ ปีของตนในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑๖ สมัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
๒ สมัย และผู้น าฝ่ายค้าน ๓ สมัย รวมถึง ประสบการณ์ในฝ่ายบริหารในฐานะนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย และรัฐมนตรีอีก
หลายกระทรวง ได้ค้นพบข้อสรุปว่า ภาครัฐสภาจะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในฐานะผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
และฝ่ายบริหารจะต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะผู้ตรากฎหมาย ผู้ก ากับตรวจสอบ และผู้จัดสรร
งบประมาณด้วย จึงจะสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสมาชิกรัฐสภาซึ่งท างานใกล้ชิด
กับประชาชนจะเป็นผู้สื่อสารปัญหาและความต้องการของประชาชนไปให้รัฐบาลได้รับทราบผ่านกลไกรัฐสภา โดยเมื่อ
ครั้งที่ตนได้ท าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร มีนโยบายหลายเรื่องท่ีได้รับการผลักดันและยังคงมีผลจนถึงปัจจุบัน อาทิ นโยบาย
โครงการนมโรงเรียน และนโยบายกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการปัญหาการทุจริตคอรัปชัน 
และธรรมาภิบาลถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะช่วยลดปัญหาการเมืองไม่สุจริต และปัญหาธนกิจการเมือง (money politics) 
โดยหลักนิติธรรมที่วางอยู่บนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเสมอภาคจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคมลงได้ ดังค ากล่าวที่ว่า "เราไม่สามารถท าให้ทุกคนร่ ารวยเท่าเทียมกันได้ แต่สามารถท าให้ทุกคน
เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายได้" 

๖.๒ การอภิปรายที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (Parity Debate) 

 วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Amphitheatre ชั้น Ground 
อาคารB ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา 
ได้เข้าร่วมการอภิปรายที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (Parity Debate) ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพรัฐสภาสตรี ในโอกาสการประชุม

ประธานรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมเสวนาโต๊ะกลมของประธานรฐัสภา (Speakers’ Dialogue) 

(ซ้าย) Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภาท าหน้าที่ประธานการประชุม Speakers’ Dialogue 
(ขวา) ประธานรัฐสภาร่วมกล่าวอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อท่ีประชุมเสวนาโต๊ะกลมของประธานรัฐสภา 
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สมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที ่๑๔๑ ภายใต้หัวข้อ “#ไม่มีการกีดกันหรือการล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงการใช้ความรุนแรง
ในรัฐสภาประเทศของฉัน : ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับภูมิภาค” (#Not In My Parliament: National and 
regional strategies) ที่ประชุมฯ จัดการอภิปรายที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้สตรีและบุรุษมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเชิญให้ผนวกมิติหญิงและชายในการวิเคราะห์ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้แบ่งปันตัวอย่างของการด าเนินการ
ของรัฐสภาในส่วนต่าง ๆ ของโลกเพ่ือต่อสู้กับการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในรัฐสภาต่อสมาชิกรัฐสภาสตรีและเจ้าหน้าที่
รัฐสภาสตรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเน้นให้เห็นว่าการประชุมรัฐสภาในระดับภูมิภาคสามารถท าหน้าที่เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระดับชาติและระดับโลกเพ่ือจัดการปัญหาการกีดกันทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ
และความรุนแรงในรัฐสภา การอภิปรายเริ่มต้นด้วยการกล่าวของ Ms. G. Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา เพ่ือ
เปิดตัว “Guidelines for the elimination of sexism, harassment and violence against women in parliament” 
ส าหรับคณะผู้อภิปรายประกอบด้วย Ms. L. Maury Pasquier ประธานสมัชชารัฐสภาคณะมนตรียุโรป (PACE) Mr. B. 
Idi Gado เลขาธิการสหภาพรัฐสภาแอฟริกา (APU) Ms. S. Kihika ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีและสมาชิก
วุฒิสภาเคนยา Mr. M. Hamlyn ผู้อ านวยการแผนยุทธศาสตร์ ทีมงานกิจการสภาผู้แทนราษฎร สหราชอาณาจักร และ 
Ms. S. Koutra-Koukouma สมาชิกรัฐสภาไซปรัส ซึ่งท าหน้าที่ผู้ด าเนินการอภิปรายการอภิปรายดังกล่าวเน้นตัวอย่างที่
โดดเด่นของการกระท าในการกีดกันทางเพศ การล่วงละเมิดและความรุนแรงทางเพศต่อสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่
รัฐสภา การกระท าดังกล่าวแพร่หลายไปในรัฐสภาและผู้หญิงได้รับผลกระทบมากที่สุด ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยกตัวอย่าง
ความท้าทายหลายประการที่เกิดขึ้นจากการกระท าดังกล่าวนั้นซึ่งบ่อยครั้งฝังรากและยอมให้เกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรม
ของรัฐสภาในเชิงสถาบัน ซึ่งมีพ้ืนฐานจากทัศนคติภาพเหมารวมด้านเพศภาวะที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง และกลายเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นถาวรจากอุปสรรคที่ยากยิ่งในการรายงาน ที่ประชุมฯ เรียกร้องให้รัฐสภาด าเนินการอย่างเร่งด่วนโดยการ
สร้างเสริมนโยบายภายในและกลไกเพ่ือป้องกันการกีดกันทางเพศ การล่วงละเมิดและความรุนแรงทางเพศให้มีความ
เข้มแข็ง ซึ่งหมายถึงการออกแบบและน าระบบการรายงานและสืบสวนการร้องทุกข์ที่เป็นอิสระและรักษาความลับมา
ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การลงโทษทางวินัยอย่างเข้มงวดมาใช้ในกรณีที่มีการล่วงละเมิดและความรุนแรงที่พิสูจน์แล้ว  
ที่ประชุมฯ ยังได้เสนอแนะว่าควรให้การศึกษา การฝึกอบรมและมาตรการอ่ืน ๆ ในการสร้างความตระหนักรู้เพ่ือสร้าง
สิ่งแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและครอบคลุม รวมทั้งควรให้บริการและความสนับสนุนที่ค านึงถึงมิติหญิงชายให้แก่
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ การประเมินสถานการณ์และการมีข้อมูลนับเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องท าก่อนเพ่ือประกันการสนับสนุนทาง
การเมืองและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมท่ีสุด ผู้เข้าร่วมประชุมเรียกร้องให้มีการส ารวจทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่สหภาพรัฐสภาได้ด าเนินการ ที่ประชุมฯ ยังได้สนับสนุนให้
สหภาพรัฐสภาและสหภาพรัฐสภาแอฟริกา (APU) ด าเนินการศึกษาร่วมกันในเรื่องการกีดกันทางเพศ การล่วงละเมิด
และความรุนแรงต่อผู้หญิงในรัฐสภาในแอฟริกา และยังเรียกร้องให้มีเผยแพร่ “แนวปฏิบัติเพ่ือขจัดการกีดกันทางเพศ 
การล่วงละเมิดและความรุนแรงต่อผู้หญิงในรัฐสภา (Guidelines for the elimination of sexism, harassment 
and violence against women in parliament”อย่างกว้างขวางและการน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมในทุกรัฐสภา  

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ในการนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยและกรรมาธิการสหภาพ
รัฐสภาสตรี ได้ร่วมอภิปรายต่อที่ประชุมฯ ว่า “ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๙ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กร
อิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กร โดยในการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี และเมื่อประกาศใช้
บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรมเพ่ิมขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมาตรฐานทาง
จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้บัญญัติห้ามสมาชิกรัฐสภาชัดเจน โดยห้ามมิให้กระท าการ
อันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือ
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท าอยู่ในภาวะจ าต้องยอมรับในการกระท านั้น 

 อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอยู่ระหว่างการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมแห่งสภา โดยข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับการประชุมสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้น าข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓  
และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับกับสมาชิกและ
กรรมาธิการของทั้งสองสภาตามล าดับโดยอนุโลม โดยบัญญัติว่าสมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่แสดงพฤติกรรม
คุกคามหรือระรานทางเพศต่อผู้ใด และมีกรรมการจริยธรรมท าหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรมโดยรับเรื่อง
ร้องเรียนและสอบสวน รวมทั้งพิจารณาลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม จะเห็นว่า หากพิจารณาจากมุมมอง
ของการมีข้อบัญญัติทางกฎหมาย ประเทศไทยมีการด าเนินการแล้ว ในตอนท้าย นางสุวรรณีฯ ได้เสนอแนะว่า หาก
สหภาพรัฐสภาต้องการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาอย่างจริงจัง อาจพิจารณาจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือให้
รัฐสภาแต่ละประเทศประเมินตนเองในแต่ละปีและแจ้งข้อมูลให้กับสหภาพรัฐสภาทราบ ซึ่งจะเป็นหนึ่งกลไกในการ
ป้องกันปัญหาดังกล่าว” 

 

 

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะ
ผู้แทนรัฐสภาไทยและกรรมาธกิารสหภาพรัฐสภาสตรี 

ระหว่างร่วมการอภิปรายที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

บรรยากาศการอภิปรายท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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๖.๓  การประชุมข้างเคียงว่าด้วยสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Side Event on LGBTI Rights) 

 ในวันพุธที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมข้างเคียงว่าด้วยสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Side Event on 
LGBTI Rights) จัดโดยคณะผู้แทนรัฐสภาสวีเดนและกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ Twelve Plus ร่วมกับสหภาพรัฐสภา ณ ห้องประชุม 
๓/๐ ศูนย์การประชุม Sava Centre โดยมีหัวข้อหลัก (theme) ของการประชุม ได้แก่ "การมีส่วนร่วมของกลุ่ม LGBTI 
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง" (Leaving no one behind: LGBTI inclusion 
and the SDGs) โดยมี Ms. Teres Lindberg สมาชิกรัฐสภาสวีเดนเป็นผู้ด าเนินการเสวนา และมีผู้อภิปรายน าซึ่ง
ประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาจากหลากหลายภูมิภาค ได้แก่ สหราชอาณาจักร และโปรตุเกส (ยุโรป) อินเดีย (เอเชีย) 
นิวซีแลนด์ (แปซิฟิก) นามิเบีย (แอฟริกา) และชิลี (ละตินอเมริกา) รวมถึงผู้แทนจาก UNDP และผู้แทนจากส านักงาน
ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดการอภิปรายในช่วงต้นของการประชุม โดยในการนี้
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมด้วย 

 

 

 

 

 

 

    นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ผู้แทนรัฐสภาไทยร่วมอภิปรายในการประชุม Side Event on LGBTI Rights 

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยและ 
กรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ขณะร่วมอภิปรายต่อที่ประชุมฯ 
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 ที่ประชุมได้เห็นพ้องในหลักการว่า กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ กลุ่ม LGBTI เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ
ในการร่วมพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขอสหประชาชาติ และเป็นพลเมืองที่พึงได้รับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองเท่าเทียมกับทุกคน หากแต่ในความเป็นจริงในหลายภูมิภาค 
กลุ่ม LGBTI ยังคงเป็นกลุ่มชายขอบที่ถูกกีดกันหรือถูกละเลย รวมถึงในหลายประเทศที่กลุ่ม LGBTI ยังคงถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน มีกฎหมายที่ลงโทษหลายระดับบนพ้ืนฐานของความแตกต่างด้านเพศสภาพ 
ดังนั้น สมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนของปวงชน จึงพึงยึดมั่นในหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมือง ซึ่งจะต้อง
ใช้กับมนุษย์และพลเมืองทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยผู้อภิปรายน าต่างได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ 
และ แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เกี่ยวกับประเด็นสิทธิของ LGBTI ทั้งนี้ Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธาน
สหภาพรัฐสภา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในฐานะองค์ปาฐกถาพิเศษ (Keynote speaker) ด้วย 

 ในการนี้ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วมกล่าว
อภิปรายต่อที่ประชุม มีใจความว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภูมิภาคเอเชียเพียงไม่กี่ประเทศ ที่ลงคะแนนเห็นชอบ
ให้มีการจัดการประชุมในหัวข้อสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBTI ภายใต้คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วย
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่  ๑๓๙ เมื่อปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
แม้ว่าผลของการลงคะแนนโดยที่ประชุมสมัชชาจะน่าผิดหวัง แต่ไทยก็ยังคงมั่นคงในจุดยืนและหลักการเดิมไม่แปรเปลี่ยน 
โดยหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดีที่มีสมาชิกรัฐสภา LGBTI ได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือเป็นตัวแทนและเป็นปากเสียง ตลอดจนปกป้องสิทธิให้แก่ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ และรัฐสภาไทยมี
ความก้าวหน้าครั้งส าคัญยิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบให้มีการผนวกกลุ่ม LGBTI ร่วมอยู่ในชื่อของคณะกรรมาธิการ
สามัญของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาไทย แม้ว่าความพยายามในการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยความหลากหลายทางเพศเป็นการเฉพาะจะไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร 
แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่ม LGBTI จะยังคงเดินหน้าในการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยความ
หลากหลายทางเพศ ภายใต้ คณะกรรมาธิการสามัญกิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนงานที่เก่ียวข้องกับประเด็นกลุ่ม LGBTI ในวงงานด้านนิติบัญญัติ 
 

 

 

 

 

 

      

  

 

 นอกจากนี้ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ในไม่ช้านี้จะมีการเสนอร่าง 
พ.ร.บ. คู่ชีวิต (civil partnership bill) เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาชุดปัจจุบัน แม้ว่ายังมีหลายประเด็นที่ยังต้องการ
การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในร่างกฎหมายดังกล่าว แต่หากได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ประเทศไทยจะเป็นประเทศ
ผู้บุกเบิกในทวีปเอเชียที่คู่ชีวิตเพศเดียวกันได้รับการยอมรับสถานะที่ชอบด้วยกฎหมาย และในปลาย ปีนี้ กลุ่มสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร LGBTI จะเร่งผลักดันเสนอให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ ซึ่งหาก

(ขวา) Mr. Charles Chauvel ผู้แทน UNDP แสดงความยินดีกบันางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ ์หลังจบการประชุม 
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ส าเร็จจะส่งผลให้การสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายมิได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้น อย่างไรก็ดี แม้ว่า
ประเทศไทยจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสังคมที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศ หากแต่การต่อสู้เพ่ือประกันสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิพลเมืองของกลุ่ม LGBTI ยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากทัศนคติ และการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBTI ในสังคม
ยังคงด ารงอยู่ โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่ม LGBTI ของไทยจะเดินหน้าท างานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคม
เพ่ือผลักดันประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง และหวังว่าสหภาพรัฐสภาจะมีการจัดการประชุมเพ่ือขับเคลื่อนประเด็น LGBTI ภายใต้
วาระด้านสิทธิมนุษยชนอีกในอนาคต 
 

๗. การประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาต่างๆ (Bureaux) 

๗.๑  การประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๔ 

 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Art Caffe อาคาร B ศูนย์
การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการ
สหภาพรัฐสภาสตรี ( Bereau of Women Parliamentarian) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภา
สตรี ครั้งที่ 44 วาระที่หนึ่ง (The 44th Session of the Bureau of Women Parliamentarians) โดยมีนายมาร์ติน  
จุนกอง เลขาธิการสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมด้วย ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมการประชุมสหภาพรัฐสภา
สตรี  ครั้งที่ 30 รับฟังรายงานการด าเนินการและข้อเสนอแนะของกลุ่มความร่วมมือระหว่างหญิงชาย (Gender 
Partnership Group)  รวมถึงการอภิปรายในเรื่องการทบทวนปฏิญญาปักกิ่ง+25 การบรรยายสรุปในเรื่องการเฉลิม
ฉลอง 130 ปีของสหภาพรัฐสภา รวมถึงการเตรียมการจัดการอภิปรายที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมหรือ Parity Debate ใน
หัวข้อเรื่อง “#ไม่มีการกีดกันหรือการล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงการใช้ความรุนแรงในรัฐสภาประเทศของฉัน : 
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับภูมิภาค” (#Not In My Parliament: National and regional strategies) 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 10.30 นาฬิกา ณ ห้อง Art Caffe อาคาร B ศูนย์ 
การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการ
สหภาพรัฐสภาสตรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 44 วาระที่สอง (The 44th Session 
of the Bureau of Women Parliamentarians) โดยที่ประชุมได้พิจารณาการมอบหมายผู้น าเสนอรายงาน (Rapporteur) 
ส าหรับการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 31 การประเมินผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการ
ประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากมุมมองของสตรี ซึ่งนางสุวรรณีฯ ได้เสนอความคิดเห็นว่า ในการจัดอภิปรายในประเด็น
ต่างๆ องค์ปาฐกควรประกอบด้วยหญิงและชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันและครอบคลุมทุกกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitical Groups) เท่าที่ท าได้เพ่ือให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาการติดตาม
มาตรการในการด าเนินการ ตามปฏิญญาปักกิ่ง+25 ในโอกาสที่ปี 2563 จะเป็นวาระครบรอบ 25 ปีของปฎิญญา
ปักกิ่ง ซึ่งนางสุวรรณีฯ ได้เสนอแนะว่า สหภาพรัฐสภาควรจัดให้สหประชาชาติมารายงานการด าเนินการตามปฏิญญา
ปักกิ่งของแต่ละประเทศในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี และสหภาพรัฐสภาควรจัดฟอรั่มให้รัฐสภาแต่ละประเทศ
ประเมินการน าปฏิญญาปักกิ่งมาสู่ภาคปฏิบัติว่ามีประสิทธิผลอย่างไร ที่ประชุมฯ ยังได้อภิปรายถึงวิธีการส่งเสริมให้
บุรุษมีส่วนร่วมในงานของสหภาพรัฐสภาสตรีมากข้ึน และพิจารณาระเบียบวาระการประชุมและการเตรียมการประชุม
สหภาพรัฐสภาสตรี ครั้ง 31 รวมทั้งการประชุมกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 45 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2563 โอกาสนี้ นางสุวรรณีฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ให้ท าหน้าที่ประธาน
การประชุมในการอภิปรายในมุมมองของสตรีต่อร่างข้อมติ “Parliamentary strategies to strengthen peace and 
security against threats and conflicts resulting from climate-related disasters and their consequences” 
ของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ส าหรับการประชุม
สหภาพรัฐสภาสตรี ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2563 
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๗.๒  การประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคง
ระหว่างประเทศ 

 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 - 12.30 น. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการฯ 
ณ ห้อง Art Caffe ชั้น G อาคาร B ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย โดยมี Mr. J. 
Echaniz ประธานคณะกรรมาธิการฯ ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ในการนี้ นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล ได้รับฟังรายงานกิจกรรมของคณะกรรมาธิการฯ ที่ผ่านมา และร่วมกัน
หารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งต่อไป
ทั้งนี้ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติว่าด้วย
บทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและการขจัดสภาพปัญหาที่น าไปสู่การก่อการร้าย
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (The IPU-UN Regional Conference on "The role of parliamentarians in preventing 
and countering terrorism and addressing conditions conducive to terrorism in the Asia-Pacific region) 
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยได้รับทราบข้อมูลที่ประโยชน์ในการตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาการก่อการร้ายในภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมลงพ้ืนที่ (Field visit) 
ในพ้ืนที่ขัดแย้งหรือ  ค่ายผู้ลี้ภัยในจอร์แดนและยูเครน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

การประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ 
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๗.๓  การประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การคลังและการค้า 

 

 

 

 

 

 
 

 วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑๕/๑ (ชั้นหนึ่ง)  
อาคาร A ศูนย์การประชุม Sava Centre นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนรัฐสภาไทย ในฐานะ
ว่าที่กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
ในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก เพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่างลงของสหภาพรัฐสภาแทนนายวรพล  โสคติยานุรักษ์ 
ซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญฯ ซึ่งมี  Ms. V. Muzenda 
Tsitsi สมาชิกรัฐสภาจากซิมบับเว ท าหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 

นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ขณะร่วมกล่าวอภิปรายในการประชุม
กรรมาธิการฯ 

บรรยากาศการประชุมกรรมาธิการฯ 
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 ๑.  การพิจารณาเรื่องการปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ 

 ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที ่๑๔๐ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Executive 
Committee) ได้หารือแนวทางที่สหภาพรัฐสภาจะสามารถยกระดับการมีส่วนร่วมในประเด็นเศรษฐกิจให้เพ่ิมมากข้ึน 
จึงมีข้อตัดสินใจที่จะปรับโครงสร้างของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  การคลังและ
การค้าเพ่ือมุ่งเน้นประเด็นด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนมากขึ้น และได้มอบให้ส านักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาจัดท า
ค าอธิบายข้อเสนอปรับแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ พร้อมทั้งได้ส่งให้กับกรรมาธิการฯพิจารณาให้ความคิดเห็น 

 ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายต่อเอกสารค าอธิบายและข้อคิดเห็นที่ได้รับ  รวมถึงแสดงความเห็นและ
เสนอแนะ เพ่ือให้ประธานกรรมาธิการฯ ได้น าเสนอข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาในการประชุม
วาระที่สอง (วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา) ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
 ครั้งที ่๑๔๑ 

 ๒.  การปรึกษาหารือร่วมกับผู้น าเสนอรายงาน (Rapporteurs) ประจ าหัวข้อมติ “การผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการผลิตและการบริโภคที่มีความรับผิดชอบ (Mainstreaming digitalization and the circular economy 
to achieve the SDGs, particularly responsible consumption and production)” 

 ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น าเสนอรายงานในหัวข้อส าคัญดังกล่าวนี้ และเสนอแนะ
การด าเนินงานภาครัฐสภาเพ่ือให้ผนวกรวมในข้อมติที่จะด าเนินการยกร่าง  ส าหรับการปรึกษาหารือระหว่าง
กรรมาธิการฯ และผู้น าเสนอรายงานเป็นความคิดริเริ่มเพ่ือสร้างเสริมบทบาทของกรรมาธิการฯ และเพ่ือให้ข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ในการยกร่างข้อมติ ซึ่งจะน าเสนอให้ที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภารับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพ
รัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

 ๓.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 ที่ประชุมฯได้รับฟังมุมมองและการสะท้อนแนวทางท่ีสหภาพรัฐสภาสามารถช่วยเหลือรัฐสภาในการ
สร้างเสริมความสามารถในการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับกระบวนการงบประมาณในระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขณะร่วมการประชุมกรรมาธกิารฯ 
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๘. การประชุมระดับกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ 

 ๘.๑  การประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ (ASEAN+3 Group Meeting)  
  วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.00-14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 3/0 ชั้น G 
ศูนย์การประชุม Sava Centre นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุม
สมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น าคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย นายศราวุธ  
เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล สมาชิก
วุฒิสภา และนายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาเซียน+3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ ครั้งนี้ Mr. Vicente C. Sotto III ประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์ท าหน้าที่
ประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานของกลุ่มฯ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา พิจารณาหัวข้อเพ่ือ
บรรจุเป็นระเบียบวาระเร่งด่วน ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของกลุ่มฯ เห็นชอบให้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละประเทศที่จะ
พิจารณาออกเสียงได้โดยอิสระ รวมถึงได้พิจารณาต าแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 
ซึ่งที่ประชุมมีฉันทามติรับรองให้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทนลงสมัครในต าแหน่งกรรมการบริหาร
สหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Executive Committee) และรับรองการเสนอชื่อ นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ และ
นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา สมาชิกผู้แทนราษฎร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมาธิการ (Bureau Member) ต่อจนครบวาระที่เหลืออยู่

นายชวน หลกีภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน
รัฐสภาไทย น าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกลุม่อาเซียน+

3 

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมกลุม่อาเซียน+3 
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ของไทยในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้าและ คณะกรรมาธิการ
สามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติตามล าดับ และได้น าเสนอรายนามดังกล่าวให้ที่ประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์
เอเชีย-แปซิฟิก ต่อไป  

  ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อตัวแทนลงสมัครในต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา รัฐสภาอินโดนีเซีย
ได้เสนอชื่อ Mr. Fadli Zon สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงสมัครแข่งขันกับรัฐสภาไทย แต่สุดท้ายยินยอมถอนตัวจาก
การลงสมัครเพ่ือให้ผู้สมัครของไทยเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวในของกลุ่มอาเซียน+3 และกล่าวทิ้งท้ายว่าหากอินโดนีเซีย
ส่งผู้แทนลงสมัครต าแหน่งใดในสหภาพรัฐสภาในอนาคต ขอให้ที่ประชุมและประเทศไทยสนับสนุนอินโดนีเซียด้วย 

  ในช่วงท้ายของการประชุมฯ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ ใน
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 142  คือ รัฐสภาสิงคโปร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๘.๒ การประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย – แปซิฟิก (Asia–Pacific Geopolitical Group Meeting) 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มอาเซียน+3 ในเวลา 15.30 นาฬิกา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา 
น าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 
3/0 ชั้น Ground ศูนย์การประชุม Sava Centre โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ มีประเทศสมาชิกรวม 27 ประเทศ เข้าร่วม
การประชุม Mr. Asad  Qaiser ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานท าหน้าที่ประธานการประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศการประชุมกลุม่อาเซียน+3 

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมกลุม่เอเชีย-แปซิฟิก 
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 ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ผ่านมา รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสหภาพรัฐสภาจัดท าโดยผู้แทนกลุ่มฯ ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ผู้แทนฟิลิปปินส์ได้รายงาน
สรุปผลการประชุมกลุ่มอาเซียน+3 ส าหรับการพิจารณาผู้ด ารงต าแหน่งในสหภาพรัฐสภาที่ว่างลง ในสัดส่วนของ  
กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกรัฐสภาไทย และ 
Mr. Raza Rabbani สมาชิกรัฐสภาปากีสถาน ให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาที่ว่างลง 2 ต าแหน่ง 
ในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก  

 ในโอกาสนี้ นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าวแนะน าตัวและแสดงวิสัยทัศน์ว่าหาก
ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา จะเป็นตัวแทนของกลุ่มเอเชีย -แปซิฟิก เพ่ือผลักดันวาระส าคัญใน
คณะกรรมาธิการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้แก่ (1) การเสริมพลังสตรี (Women Empowerment) (2) หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) (3) การส่งเสริมมิติด้านวัฒนธรรมในการทูตรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการพิจารณาต าแหน่งที่ว่างลงในสหภาพรัฐสภา (Vacancies to be filled) เพ่ือเลือกตั้งบุคคล
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Executive Committee) ที่ว่างลงจ านวน 2 
ต าแหน่ง ในสัดส่วนของกลุ่มฯ สหภาพรัฐสภาได้ก าหนดให้ 1 ใน 2 ต าแหน่งที่ว่างลงนั้น ผู้ด ารงต าแหน่งจะต้องเป็น
เพศหญิง เพ่ือทดแทนสมาชิกรัฐสภาจากอิหร่านและเวียดนามที่จะครบวาระการด ารงในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเทศในกลุ่มฯ ส่งผู้แทนลงสมัคร ทั้งสิ้น 4 คน (หญิง 1 คน และ 
ชาย 3 คน) ประกอบด้วย (1) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนรัฐสภาไทย และ (2) Mr. Raza Rabbani 
ผู้แทนรัฐสภาปากีสถาน (3) Dr. Md. Habibe  Millat ผู้แทนรัฐสภาบังกลาเทศ และ (4) Dr. Shashi  Tharoor ผู้แทน
รัฐสภาอินเดีย  

 

 

 

 

นางพิกลุแก้ว ไกรฤกษ์ ผู้แทนรัฐสภาไทย กล่าวแนะน าตนเอง 
ในฐานะผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังในต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพ

รัฐสภาในที่ประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก 
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  ทั้งนี้ ผู้สมัครจากไทย ปากีสถานและบังกลาเทศ ได้ประกาศตัวลงสมัครอย่างเป็นทางการก่อนหน้า
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ใน
ฐานะประธานการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกได้แจ้งเวียนรายนามและประวัติส่วนตัวของผู้ลงสมัครทั้งสามคน
ให้แก่ประเทศสมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ ส าหรับผู้สมัครจากรัฐสภาอินเดียนั้น คณะผู้แทนรัฐสภาอินเดีย
ได้เสนอชื่อ Dr. Shashi  Tharoor ในระหว่างการประชุมฯ พร้อมกับเสนอให้ชะลอการลงมติคัดเลือกผู้แทนในต าแหน่ง
กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาออกไปก่อน แต่หลังจากแคนาดาและจีนได้เสนอแปรญัตติให้ที่ประชุมลงมติตัดสินใน
เรื่องนี้ด้วยการลงคะแนนลับ (secret ballot) ที่ประชุมมีฉันทามติสอดคล้องกันว่าควรมีการลงคะแนนเพ่ือตัดสินเรื่อง
ดังกล่าวในการประชุมคราวนี้เลย เนื่องจากการเลือกผู้ด ารงต าแหน่งที่ว่างลงเป็นกิจการภายในและเป็นอ านาจหน้าที่ของ
กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ในการตัดสินใจ  จึงท าให้ผู้สมัครจากอินเดียตัดสินใจถอนตัวไปในท้ายที่สุด เนื่องจากความไม่พร้อมและ
ไม่มีเวลาเพียงพอในการหาเสียงสนับสนุนตน รวมถึงกรณีผู้สมัครจากบังกลาเทศที่ได้ถอนตัวไปแล้วก่อนหน้าการประชุมฯ จะ
เริ่มต้นขึ้น จึงท าให้ผู้แทนรัฐสภาปากีสถานร่วมกับผู้แทนรัฐสภาไทย ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มฯ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บริหารสหภาพรัฐสภาโดยปริยาย 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีฉนัทามติรับรอง นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการ (Bureau Member) ต่อจนครบวาระท่ีเหลืออยู่ของไทยใน
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้าและคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพ
รัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ตามล าดับ รวมถึงรับรอง Ms. Sherry Rehman ผู้แทนรัฐสภาปากีสถาน ด ารงต าแหน่ง
ในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า (first term) ต่อจนครบวาระสมัยที่ 1 
ของปากีสถาน Mr. Sasmit Patra ผู้แทนรัฐสภาอินเดีย ให้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการเคารพต่อกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (Committee to Promote Respect for Humanitarian Law) และ Ms.Raksh Nikhil 
Khadse ผู้แทนรัฐสภาอินเดีย ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา (Board of the Forum of 
Young Parliamentarians) ตลอดจนเสนอชื่อตัวแทนของกลุ่มฯ เพื่อท าหน้าที่ในคณะกรรมการยกร่างข้อมติระเบียบ
วาระเร่งด่วนประกอบด้วย อิหร่าน อินเดีย และปากีสถาน ซึ่ง Mr. Asad  Qaiser ประธานการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์
เอเชีย-แปซิฟิก จะด าเนินการแจ้งเรื่องการเสนอชื่อผู้แทนของกลุ่มฯ เพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดในสัดส่วนของกลุ่มฯ 
ให้แก่ส านักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภารับรองในวันพฤหัสบดีที่ 
17 ตุลาคม 2562 และแจ้งให้คณะกรรมาธิการสามัญฯ ที่เก่ียวข้องได้รับทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

บรรยากาศการประชุมกลุม่ภูมิรฐัศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก 
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  ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าประธานการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก 
ในปี 2563 คือ รัฐสภาฟิลิปปินส์ 

๙. การพบปะหารือทวิภาคี 

 ๙.๑  การพบปะหารือกับประธานสหภาพรัฐสภา 

 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 9.40 นาฬิกา ณ ห้อง Delegation Unit หมายเลข 9 ศูนย์
การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(141st Inter-Parliamentary Union Assembly and related meetings) น าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
หารือทวิภาคีกับ นางสาวกาเบรียลลา กูเอบัส บาร์รอน (Ms. Gabriela Cuevas Barron) ประธานสหภาพรัฐสภา  

 ในการนี้ ประธานสหภาพรัฐสภากล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่ได้
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาฯ ในครั้งนี้ ส าหรับฝ่ายไทย ประธานรัฐสภาได้แจ้งแก่ประธานสหภาพรัฐสภาว่ารัฐสภาไทย
มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นกัน และที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับสหภาพรัฐสภาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
ล่าสุด เมื่อสี่เดือนก่อนหน้า รัฐสภาไทยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โอกาสครบรอบการก่อตั้งสหภาพรัฐสภา 130 ปีผ่าน
สื่อต่าง ๆ ตามทีส่หภาพรัฐสภาได้ขอความร่วมมือ และล่าสุดเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ประธานสหภาพรัฐสภาได้มี
หนังสือถึงประธานรัฐสภาเพ่ือขอให้รัฐสภาไทยพิจารณาเสนอสมาชิกรัฐสภา เข้าร่วมท างานในคณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านสาธารณสุข (Advisory Group on Health) โดยรัฐสภาไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการที่ปรึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ ในประเด็นการเสนอชื่อดังกล่าว ประธานสหภาพรัฐสภาเสนอแนะให้พิจารณา
เสนอชื่อผู้แทนที่เป็นสมาชิกรัฐสภาสตรี เพ่ือให้สัดส่วนของหญิง-ชายในคณะกรรมการที่ปรึกษานี้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพ่ือที่จะสามารถผลักดันในประเด็นด้านสุขภาพของสตรี เยาวชน และเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ประธานสหภาพ
รัฐสภาได้กล่าวชื่นชมและยินดีกรณีท่ีรัฐสภาไทยได้เสนอชื่อ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภา
สตรี เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee member) และหวังว่าจะได้ท างาน
ร่วมกันต่อไป 

Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานรัฐสภาสหภาพรัฐสภา 
 (ที่สองจากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ 

เอเชีย-แปซิฟิก 
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 ในประเด็นเรื่องความเสมอภาคของหญิง-ชาย ประธานรัฐสภาได้แจ้งต่อประธานสหภาพรัฐสภาว่า 
ประเทศไทยมคีวามก้าวหน้าในเรื่องนี้สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของหญิงชายในฝ่ายข้าราชการประจ าระดับสูง 
มีสัดส่วนที่สูงใกล้เคียงกันมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง จากนั้น ประธานรัฐสภาได้สอบถามถึงการท าหน้าที่ของ
ประธานสหภาพรัฐสภาว่ามีเคล็ดลับอย่างไรในการรักษาสมดุลการท าหน้าที่ระหว่างการเป็นประธานสหภาพรัฐสภา และ
การเป็นสมาชิกวุฒิสภาของเม็กซิโก  โดยประธานสหภาพรัฐสภาได้กล่าวว่าการท าหน้าที่ในฐานะประธานสหภาพรัฐสภา
เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากมีคณะท างานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา 
อาจประสบปัญหาบ้างเล็กน้อย เนื่องจากประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนอาจไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การท างานในฐานะ
ประธานสหภาพรัฐสภาในบริบทของเวทีพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศเท่าใดนัก ซึ่งประธานสหภาพรัฐสภา
มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อไป อีกทั้ง ปัจจุบันเม็กซิโกก าลังเผชิญอุปสรรคบางประการจาก
การสร้างวาทกรรมเหยียดเชื้อชาติ หรือวาทกรรมสร้างความเกลียดชังจากคนบางกลุ่มในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศที่มี
พรมแดนติดกับเม็กซิโก ซึ่งเป็นประเด็นที่เม็กซิโกจะต้องรับมือแก้ปัญหาต่อไป ในตอนท้าย ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความยินดี
และมุ่งหวังจะที่จะร่วมแรงร่วมใจท างานเพ่ือความส าเร็จของสหภาพรัฐสภา และประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนต่อไป
ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ๙.๒ การพบปะหารือกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา 

 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 นาฬิกา ณ ห้อง Delegation Unit หมายเลข 8 ศูนย์
การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายชวน หลกีภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร น าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
เข้าร่วมการประชุมหารือกับ นางสาวกาเบรียลลา กูเอบัส บาร์รอน  

(Ms. Gabriela Cuevas Barron) ประธานสหภาพรัฐสภา 
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(141st Inter-Parliamentary Union Assembly and related meetings) น าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการพบปะหารือ
กับ นายมาร์ติน จุนกอง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา 

 ในการนี้ เลขาธิการสหภาพรัฐสภา กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
ในครั้งนี้ หลังจากตนได้รอคอยเวลาที่จะต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่มาจากการเลือกตั้งมาโดยตลอดเวลาห้าปี นับแต่
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยในปี 2557 โดยตลอดช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว สหภาพรัฐสภาได้มีปฏิสัมพันธ์และ
ให้การสนับสนุนแก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยเลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้เคยเดินทางไปเยือนประเทศไทยหลายครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์
การยกร่างรัฐธรรมนูญ และติดตามสถานการณ์ทางการเมืองของไทยเพ่ือรายงานพัฒนาการให้คณะกรรมการบริหารของ
สหภาพรัฐสภารับทราบเป็นระยะ และเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายจุนกองได้รายงานสถานการณ์พัฒนาการล่าสุด
ทางการเมืองของไทยแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee) ได้รับทราบและ
ชี้แจงถึงพัฒนาการเชิงบวกที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่ประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งทั่วไปและกลับสู่วิถีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 
โดยนายจุนกองเชื่อมั่นว่าที่ประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภา (IPU Governing Council) จะยินดีกับรายงานสถานการณ์
ของประเทศไทยอย่างแน่นอน 

 นอกจากนี้ นายจุนกอง ได้แสดงความยินดีแก่นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ วุฒิสภา ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชียแปซิฟิกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร
สหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee Member) และพร้อมที่จะท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต ในส่วนของ
ความร่วมมือกับรัฐสภาไทยในอนาคต นายจุนกองหวังว่าจะได้จัดท าโครงการความร่วมมือในเชิงพัฒนาความเข้มแข็ง
ของประชาธิปไตยในอนาคต ซึ่งจะเป็นบริบทใหม่ที่ต่างออกไปจากบริบทการแก้ไขปัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่านห้าปีที่ผ่านมา 

 ในโอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าวขอบคุณ
ในความช่วยเหลือและมิตรไมตรีที่นายจุนกองและสหภาพรัฐสภาได้หยิบยื่นให้แก่ประเทศไทยเสมอมา และแสดง
ความพร้อมของรัฐสภาไทยซึ่งให้ความส าคัญกับสหภาพรัฐสภาตลอดมา และในอดีตเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สมัชชาสหภาพรัฐสภามาแล้วถึง 3 ครั้ง ในการร่วมขับเคลื่อนกิจการต่างๆ ของสหภาพรัฐสภา ซึ่งเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั่วโลกไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเป็น
หุ้นส่วนกับฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดในการท างานเพ่ือรับใช้ประชาชน ด้วยรัฐสภาไทยมีสมาชิกรั ฐสภาด ารงต าแหน่ง
ส าคัญในสหภาพรัฐสภาถึงห้าคนในขณะนี้ ประกอบด้วยกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาหนึ่งคน และกรรมการใน
คณะกรรมาธิการสามัญอีกสี่คน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศสืบไป 
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 ๙.๓ การพบปะหารือทวิภาคีกับประธานรัฐสภาเซอร์เบีย 

 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.50 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Delegation หมายเลข 10 ศูนย์
การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(141st Inter-Parliamentary Union Assembly and related meetings) น าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการพบปะหารือ
กับ นางสาวมายา กอยโควิช (Ms. Maja Gojkovic) ประธานรัฐสภาเซอร์เบีย 

 ในการนี้ ประธานรัฐสภาเซอร์เบีย กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ นายชวน หลีกภัย ประธาน
รัฐสภาไทย น าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้
รัฐสภาเซอร์เบียเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาครั้งแรกเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้วเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๖ (ค.ศ. ๑๙๖๓) 
ประกอบกับปีนี้ถือเป็นวาระส าคัญในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปีของสหภาพรัฐสภาด้วย จากนั้น ประธานรัฐสภา
เซอร์เบียกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเซอร์เบียอยู่ในระดับที่ดี อีกทั้ง กล่าวชื่นชมที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิกของกลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement) 

 

 

 

 

นายชวน หลกีภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร น าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
เข้าร่วมการพบปะหารือกับ นายมาร์ติน จุนกอง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา 
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 ประธานรัฐสภา ได้กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาเซอร์เบียที่ได้สละเวลาเพ่ือพบปะหารือในเวลานี้  
โดยทราบดีว่าประธานรัฐสภาเซอร์เบียมีภารกิจค่อนข้างมากในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  และกล่าวขอบคุณ
รัฐสภาเซอร์เบียในฐานะประเทศเจ้าภาพส าหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น การอ านวยความสะดวกและการอารักขาที่
จัดหาให้เป็นกรณีพิเศษแก่ประธานรัฐสภา อีกทั้ง ได้กล่าวชื่นชมรัฐสภาเซอร์เบียที่จัดการประชุมสมัชชาในครั้งนี้ได้
อย่างดียิ่ง และอวยพรให้การประชุมในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี ้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวชื่นชมประธาน
รัฐสภาเซอร์เบีย ว่าเป็นสตรีที่มีความสามารถสูงและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภาถึง
สองสมัยติดต่อกัน และได้อวยพรให้ประธานรัฐสภาเซอร์เบียประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า 
สุดท้าย นายชวน หลีกภัย กล่าวเชิญให้ประธานรัฐสภาเซอร์เบียเดินทางเยือนประเทศไทย เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 

 ๙.๔ การพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน 

 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 17.40 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2/1 อาคาร A ศูนย์การประชุม 
Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (141st 
Inter-Parliamentary Union Assembly and related meetings) น าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการพบปะหารือกับ นายห่าว 
หมิงจิน รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน 

 ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างเน้นย้ าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนาน โดยประธานรัฐสภา 
กล่าวแสดงความยินดีแก่ฝ่ายจีนในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตนได้มีโอกาส
ในการเฉลิมฉลองโอกาสส าคัญดังกล่าวด้วยการเป็นองค์ปาฐกในงานวันชาติของจีนเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วย 
โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา จีนประสบความส าเร็จในการก่อร่างสร้างประเทศและปูทางสู่ความส า เร็จดังเช่นปัจจุบัน 
ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้สอบถามถึงประสบการณ์ท างานเมื่อครั้งที่นายห่าว หมิงจินด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

นายชวน หลกีภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร น าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
เข้าร่วมการพบปะหารือทวิภาคีกับ นางสาวมายา กอยโควิช (Ms. Maja Gojkovic) ประธานรัฐสภาเซอร์เบีย 
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กระทรวงการตรวจตราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่
เกี่ยวข้องกับจีนในช่วงที่ผ่านมาสองเหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวจีนล่มในจังหวัดภูเก็ตอันเป็น
โศกนาฏกรรมที่น ามาซึ่งการสูญเสียพ่ีน้องชาวจีนจ านวนมาก ทั้งนี้ประธานรัฐสภา ได้ท าหนังสือแสดงความเสียใจต่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวถึงเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทยด้วย และอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ การตายของแพนด้าช่วงช่วง 
ที่เปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่ก็มีเหตุการณ์ที่น่ายินดี คือ การจัด
แสดงนิทรรศการสุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพ ที่จัดแสดงหุ่นทหารม้าดั้งเดิม
จากเมืองซีอาน โดยนิทรรศการจะจัดขึ้นจนถึงปลายปีนี้ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
ระหว่างสองประเทศ 

 ด้านนายห่าว หมิงจิน รองประธานสภาประชาชนจีนกล่าวว่า 44 ปีที่จีนและไทยสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต ปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่พัฒนาขึ้นตามล าดับ 
โดยไม่ว่าสถานการณ์ของประเทศทั้งสองจะเป็นอย่างไร ทั้งสองฝ่ายก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีได้อย่าง
ราบรื่น ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นานาประเทศได้เห็นผลลัพธ์ของโครงการความริเริ่ม หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง 
(Belt and Road Initiative) ที่ทุกฝ่ายต่างได้รับประโยชน์จากโครงการ และมีแนวโน้มที่จะผลักดันการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนยิ่งขึ้นไป อีกทั้ง ความร่วมมือในภาคนิติบัญญัติของทั้งสองฝ่าย ที่มี
ความก้าวหน้าตามล าดับ ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกันและมีเวทีพูดคุยหารือกัน
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ด้านความสัมพันธ์พหุภาคี ทั้งสองประเทศต่างผลักดันความร่วมมือในองค์กรใหญ่ เช่น สหภาพ
รัฐสภาอย่างแข็งขัน เพ่ือประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชวน หลกีภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร น าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
เข้าร่วมการพบปะหารือทวิภาคกีับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน 

น าโดย  นายห่าว หมิงจิน รองประธานสภาประชาชนแหง่ชาติจนี 
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 ๙.๕ การหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาเมียนมา 

 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2/1 อาคาร A ชั้น 1 
ศูนย์การประชุม Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภา
ไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง น าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา น าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ตาน วิน 
ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข กีฬาและวัฒนธรรม สภาชาติพันธุ์เมียนมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในการนี้ ประธานรัฐสภาได้แสดงความขอบคุณรัฐสภาเมียนมาที่ได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 
ในกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ทุกครั้งในปี 2562 ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพ โดยหวังว่าจะรัฐสภาของทั้งสอง
ประเทศจะได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันยิ่งขึ้นไป ผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา ที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว 
และประธานรัฐสภาแสดงความหวังว่าจะได้มีโอกาสเดินทางเยือนเมียนมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมในอนาคต นอกจากนี้
ยังได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีความเข้าใจกรณีสถานการณ์ในรัฐยะไข่ และขอเป็นก าลังใจให้ประชาชนชาวเมียนมาซึ่งเป็น
เพ่ือนบ้านใกล้ชิดของไทย ไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่เห็นด้วยกับการประณามประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเปิดเผย และ
ประสงค์ที่จะเห็นประเทศสมาชิกอาเซียนหันมาร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขประเด็นดังกล่าวแทนที่จะมุ่งประณามหรือหา
ฝ่ายผิด เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาอื่น ๆ อาทิ ปัญหาหมอกควัน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

            

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย น าโดยประธานรัฐสภา พบปะหารือทวิภาคกีับคณะผู้แทนรัฐสภาเมียนมา 

ประธานรัฐสภา หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย มอบของที่ระลกึแก่คณะผู้แทนรัฐสภาเมียนมา 
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 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ตาน วิน หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเมียนมา กล่าวขอบคุณรัฐสภาไทย ที่
ประสบความส าเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียนในปีนี้ได้อย่างดีเยี่ยม และอบอุ่น
เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต โดยเมียนมาและไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นในทุกด้านและในทุก
ระดับ พร้อมทั้งแสดงความหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตลอดวาระการด ารงต าแหน่งของประธาน
รัฐสภาไทย โดยรัฐสภาเมียนมา เพิ่งจะย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยขอขอบคุณที่ฝ่ายไทย
ที่สนับสนุนฝ่ายเมียนมาในเวทีระหว่างประเทศเสมอมา ทั้งในกรอบสหภาพรัฐสภา และสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นผู้อพยพชาวโรฮีนจา ซึ่งทางการเมียนมาได้มุ่งม่ันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด ไม่ว่า
จะเป็นการส่งตัวผู้อพยพกลับและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และฝ่ายเมียนมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการ
สนับสนุนด้วยดีในด้านต่าง ๆ จากฝ่ายไทยต่อไป อีกท้ังคาดหวังว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะยกระดับความร่วมมือให้
เกิดความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้นไป เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม   

 ๑๐.  การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในอนาคต 

 (1) การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะจัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

  (2) การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 1๔๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงคิกาลี สาธารณรฐัรวันดา 

๑๑.  ผลส าเร็จที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 

 ๑.  คณะผู้แทนรัฐสภาไทยประสบความส าเร็จในการสร้างความเชื่อม่ันของสหภาพรัฐสภา และประชาคม
รัฐสภาระหว่างประเทศที่มีต่อไทย ด้วยการยืนยันว่าประเทศไทยได้กลับคืนสู่วิถีทางประชาธิปไตย มีรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
หลังจากมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งนับว่ารัฐสภาไทยได้กลับมาด ารงสถานะของรัฐสภาซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของ IPU และนานาประเทศอย่างเต็มภาคภูมิในการประชุมสมัชชาในครั้งนี้หลังจากได้ผ่านพ้นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
นับเป็นเวลา ๕ ปี 

  ๒.  ผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกให้ด ารงต าแหน่งส าคัญต่าง ๆ 
ของสหภาพรัฐสภาเพ่ิมเติม โดยต าแหน่งล่าสุด ได้แก่ ต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the 
Executive Committee) ซึ่งเป็นต าแหน่งระดับสูงอันทรงเกียรติใน IPU รวมถึงรักษาต าแหน่ง Bureau member 
ในคณะกรรมาธิการสามัญของ IPU ไว้ได้ รวม ๔ ต าแหน่ง ส่งผลให้รัฐสภาไทยขณะนี้ครอบครองต าแหน่งต่าง ๆ ใน IPU 
มากถึง ๕ ต าแหน่ง ตลอดจน ต าแหน่งในคณะกรรมการ Advisory Group on Health ของ IPU ซึ่งรัฐสภาไทยตอบรับ
ในหลักการที่จะเสนอชื่อสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมงานกับคณะกรรมการดังกล่าว (แทนบังกลาเทศซึ่งได้หมดวาระลงแล้ว) 
ตามท่ีได้รับการทาบทามจากประธานสหภาพรัฐสภา  

  ๓.  ผู้แทนรัฐสภาไทยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการมีส่วนร่วมกับนานาประเทศในการประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญของ IPU ทั้ง ๔ คณะ รวมถึง การประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลา ๕ วันของการประชุม 
อีกทั้งได้รับการชื่นชมและยอมรับจากนานาประเทศถึงบทบาทอันโดดเด่นของผู้แทนไทยในเวทีระหว่างประเทศในการร่วม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการประชุมในกรอบต่าง ๆ จนได้รับการทาบทามให้
ท าหน้าที่ผู้ร่วมเสนอรายงาน (co-rapporteur) ในการร่วมจัดท าร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชนในการประชุมสมัชชาสองครั้งถัดไป 
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  ๔.  คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ใช้โอกาสในระหว่างการประชุมสมัชชา ครั้งที่ ๑๔๑ กระชับสัมพันธ์ทวิภาคี
กับคณะผู้แทนรัฐสภามิตรประเทศ รวมถึงผู้บริหารของสหภาพรัฐสภา และผู้น าของรัฐสภาประเทศเจ้าภาพ นับว่า
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการขับเคลื่อนวาระทวิภาคีภายใต้บริบทของกิจกรรมพหุภาคีตามหลักการทูตรัฐสภา 
(parliamentary diplomacy) ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนต่อไป 
 

********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าโดย 
ฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


